
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



 

 

สรุปขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ในการแกปญหาและพัฒนา จำนวน 6 ดาน 

-------------------------------------- 

(1) ดานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 
1.1 การแกปญหายาเสพติดอยางครบวงจร โดยในชวงตนน้ำ (การสรางภูมิคุมกัน) ในกลุมเด็กและ

เยาวชน ตั้งแตเด็กกอนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรมีทิศทาง และกลไกอยางไรท่ีจะดำเนินการ

ใหสอดคลองกับสภาพสังคม วิถีชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางแทจริง หรือมีพื้นที่ใด/หนวยงานใด                

ที่ดำเนินการเรื่องนี้ไดเปนผลสำเร็จแลวและควรขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ (Best Practice) และขอเสนอแนะ

แนวทางการดูแลผูผานการบำบัดและกลับคืนสูสังคม ใหสามารถใชชีวิตอยางปกติสุข และยั่งยืน 

      ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ   

  1. ศอ.บต.ควรเปนหนวยที่ชวย ในเรื่องการบูรณาการหนวยงานในพื้นที่รวมกันแกไขปญหา 

โดยนำปญหายาเสพติดเปนตัวตั้งและวางแผนการแกไขปญหาและแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหแตละหนวยงาน         

(การประชุมครั้งท่ี 1/2564) 

2. ปญหาเรื่องยาเสพติด การแกปญหายาเสพติดอยางครบวงจร ควรมีทิศทาง และกลไก
อยางไร ที่จะดำเนินการสอดคลองกับสภาพสังคม วิถีชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางแทจริง ในการ
ประชุมที่ผานมา ไดมองสภาพเดิมของ ศอ.บต. ที่ดำเนินการอยู ศอ.บต. ดำเนินการในสวนที่เนนการบำบัด 
ฟนฟู ผูติดยาเสพติด และการดูแลผูบำบัดยาเสพติด หลังจากกลับคืนสูสภาพสังคม จำนวน 300 กวาคน            
แตถาการแกปญหาปลายน้ำอยางนี ้ ยังอีกนาน ในขณะที่ปญหายาเสพติดมันลุกลามไปทั ่วทั้งประเทศ 
โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ในที่ประชุมกลุมมองวาบทบาทหนาที่ของ ศอ.บต. แทจริงแลวคืออะไร 
เพราะฉะนั ้น ในมาตรา 9 (2) (3) (5) แหงพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต              
พ.ศ. 2553 เขากำหนดหนาท่ีอยางชัดเจนวา ศอ.บต. ควรทำอะไร  

 เรื่องยาเสพติด ขอเสนอแนะของกลุมบอกวา ทาง ศอ.บต. ควรจะทำในเรื่องของการเอา
ปญหายาเสพติดมาเปนปญหาท่ีสำคัญลำดับตนๆ และจะไดใจพ่ีนองประชาชน เพราะฉะนั้น ศอ.บต. ควรจะปรับ
บทบาทการบริหารจัดการใหม คือ ศอ.บต. ตองดำเนินการทั้ง 3 ดาน คือ ปองกัน ปราบปราม และบำบัด               
แตไมใช ศอ.บต. เปนผูดำเนินการ แต ศอ.บต. ตองทำในเรื่องของการปรับยุทธศาสตร กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
แลวนำไปสูนโยบายท่ีใหทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเขามีความถนัดเปนผูดำเนินการ ดานการปองกันใหกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัด ใหจังหวัดเปนเจาภาพ แลวบูรณาการดึงท้ังการศึกษา ท้ังกลุมเสี่ยงตางๆ เขามาสูในเรื่อง
มาตราการปองกัน  

3. ดานการปราบปรามก็มอบตำรวจกับ ปปส. ดานการบำบัดมอบทางจังหวัดและ ใหจังหวัด
มอบฝายสาธารณสุข ซึ่งเขาเปนผูเชี ่ยวชาญดานนี้ และทาง ศอ.บต. ก็ทำหนาท่ีในดานนโยบาย บูรณาการ 
สนับสนุน ประเมิน และติดตามผลนี่เปนขอยุติของกลุมท่ี 1 ในเรื่องบทบาทของ ศอ.บต.      

  ขอเสนอแนะ คือ เมื่อ ศอ.บต. มีบทบาทแบบนี้ แต ศอ.บต. ไมมีขอมูลผูคาผูติดยาเสพติด
วามีจำนวนเทาใด ในดานการปองกันอยางไร ศอ.บต. ไมมีขอมูล เมื่อไมมีขอมูลแลวเราจะไปตอกับเขาอยางไร 
เพราะฉะนั้นท่ีประชุมมีมติวา ใหบูรณาการเรื่องขอมูล ศอ.บต. ตองมีขอมูลใหญท้ังหมดในภาพรวม 

  เรื่องเจาหนาที่ของรัฐ เปนบทบาทของ ศอ.บต. โดยตรง ในการดำเนินการกับผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการคายาเสพติด ไมวาจะเปนตำรวจ ทหาร พลเรือน หรือ กำนัน ผูใหญบานตองใชมาตรการขั้นเด็ดขาด
ทางวินัยลงโทษยายออกเปนบทบาทเฉพาะของ ศอ.บต. ในอดีตเคยทำมาแลว (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 



 

 

4. ศอ.บต. ควรสนับสนุนในการปองกันใหเปนรูปธรรมพิเศษ โดยเรงสนับสนุนสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และอำเภอที่มีผลงานดีเดน ตามโครงการรณรงคปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
ซ่ึงเปนโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดท่ีเปนรูปธรรมดีท่ีสุดของประเทศไทยในขณะนี้ ยกตัวอยางเชน  

 สนับสนุนงบจัดกิจกรรมระดับจังหวัดและอำเภอ 
 สนับสนุนงบจัดกิจกรรมใหชมรมท่ีมีผลการดำเนินงานระดับตนแบบ และดีเดน 
 สนับสนุนงบจัดกิจกรรมใหตำบลสันติสุขท่ีมีชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ 

ตนแบบหรือดีเดน 
 อาจใหมารับเงินสนับสนุนหรือประกาศนียบัตรชมเชยจากเลขาธิการ ศอ.บต.                

จะสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 

1.2 การสรางความเขมแข็งของสังคมในระดับฐานราก (ตำบล หมูบาน ชุมชน) ใหมีความ
เขมแข็งอยางแทจริง คือ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามตางๆ มีฐานทรัพยากร (น้ำ ปาไม) ที่เพียงพอ             
ตอการหลอเลี้ยงคนในชุมชน มีการดูแลคนในสังคมท่ีเปราะบาง/ดอยโอกาส ใหอยูกันไดอยางปกติสุข เปนตน 
ซึ่งปจจุบันมีกรอบโครงการหลักท่ีดำเนินการอยูคือ “โครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกลไกหลัก             
ที่เปนศูนยกลางประสานงาน ความรวมมือคือ สภาสันติสุขตำบล กลไกนี ้ ควรปรับ เสริม เพิ ่ม/ขยาย  
สวนใดบาง ควรปรับบทบาทการทำงานอยางไรบาง หรือมีพ้ืนท่ีใดบางท่ีมีความสำเร็จ เขมแข็ง เปนรูปธรรม และ
ควรขยายผล (Best Practice) 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ   
1. การสรางความเขมแข็งของสังคมในระดับฐานราก (ตำบล หมูบาน ชุมชน) ศอ.บต.                    

ไดดำเนินการดีอยู แลว ในเรื ่องของสภาตำบลสันติสุข ใหสภาตำบลสรางความเขมแข็งใหเขาเกิดข้ึน               
สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน สภาตำบลสันติสุข จากการประเมิน ปรากฏวาไดรับผลดี ที่ประชุมเสนอวา               
เพิ่มฐานพีระมิดไดไหม อยาทำแตสภาตำบล ใหลงมาทำหมูบานสภาสันติสุขดวย และในขณะเดียวกันใหเพ่ิม
บทบาทสตรีเขาไปในสภาตำบลสันติสุข หรือสภาหมูบานสันติสุข ในหมูบานสภาสันติสุขจะดึงแบบของ
คณะกรรมการหมูบาน 7 ฝาย หรือทานจะดึงคณะกรรมการโครงสรางรูปแบบของคณะกรรมการหมูบานของ 
อปพ. ซึ่งมีกฎหมายรองรับ ก็สุดแลวแตทาน เมื่อเราเดินทางมาถูก และชาวบานยอมรับตรงนี ้ ก็ขอให
เจาหนาท่ีอยาไปเปนคนชี้นำใหชาวบานไดยืนดวยตนเอง  

สภาตำบลสันติสุขงานใครกันแน ทหาร หรือ ศอ.บต. เวลาเรียกประชุมทหารเรียก                   
แต ศอ.บต. จายเงิน เพราะฉะนั้น ขอความชัดเจนในสวนตรงนี้ และถาสภาตำบลสันติสุขยังขยายไปไมหมด              
ก็ขอใหขยาย เปนขอเสนอแนะ (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 
  2. โครงการ 1 ขาราชการ 1 ครัวเรือนยากจน ซึ่งในการที่จะพัฒนาหรือแกปญหาความ
ยากจนในครัวเรือนตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา มีผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. 
ใหความคิดเห็น เพื่อใหความชวยเหลือครัวเรือนยากจนไดตรงตามเปาหมาย และใหสภาสันติสุขตำบล             
เปนหนวยงานกลางในขับเคลื่อนงาน (การประชุมยอย วันท่ี 24 ธันวาคม 2564) 

1.3 การดูแลเยียวยาผูไดรับกระทบจากสถานการณความไมสงบ ใหทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน 

สำหรับการดูแลเยียวยาตามระเบียบของทางราชการไดดำเนินการอยางเต็มความสามารถแลว แตสถานการณ

ที่ยืดเยื้อ ๑๗ ปเศษ สงผลใหมีผูสูญเสีย และไดรับผลกระทบกวา ๒๓,๐๐๐ ราย ในจำนวนนี้ มีผูพิการ/ทุพลภาพ 

กวา ๘๖๐ ราย และเปนผูปวยติดเตียง ๓๘ ราย (ขอมูล ณ ม.ค.๖๔) เด็กกำพรากวา ๒,๖๐๐ ราย ในปจจุบัน

กำลังปรับแนวทางการดูแลเปนรายบุคคล (Case management) ซ่ึงตองอาศัยการบูรณาการ ทุกมิติ และรับฟง

ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีจะเติมเต็มเพ่ือใหการดูแลผูไดรับผลกระทบเหลานี้ไดอยางท่ัวถึงและยั่งยืนอยางแทจริง 



 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ  
การดูแลเยียวยาผูไดรับกระทบจากสถานการณความไมสงบ ใหทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน    

ถือวาทำไดอยางดี แตในเรื่องเด็กกำพราที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ซึ่งเปนกลุมที่มีความ
ละเอียดออนมากที่สุด ตองมองถึงจิตใจวาถาเขาโตขึ้นมาเขาจะเปนอยางไร เพราะฉะนั้นกลุมนี้ตองดูแลเปน
พิเศษ นอกจากคนพิการท่ีตองไปเนนในเรื่องอาชีพใหเขา (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

1.4 การเสริมสรางสังคมที่สงบ สันติ โดยการเปลี่ยนผานกระบวนการยุติธรรมดวยการจัดการ
ปญหาความขัดแยง ตามแนวทางยุติธรรมทางเลือก หรือยุติธรรมสมานฉันท เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
มีปญหาที่สั่งสม ทับซอนมากมาย รวมทั้งความขัดแยงและการใชความรุนแรง ดังนั้น หากสามารถจัดการ
ปญหาความขัดแยงตางๆ ที่ตนทาง หรือชุมชนโดยไมตองไปถึงกระบวนการยุติธรรมตามปกติ นาจะเปนสวน
ชวยลดระดับปญหาตางๆ ในพื้นที่ สรางสังคมที่สมานฉันท นาอยู ซึ่งกระบวนการเหลานี้ ดำเนินการมาเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว แตยังไมสงผลสำเร็จอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงนาจะการปรับปรุงกลไกนี้ ที ่สวนใด                
ที่เครื่องมือหรือ ที่วิธีการใดเพื่อให กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หรือยุติธรรมสมานฉันท มีความเหมาะสม
กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางแทจริง (รวมถึงการรับเรื่องราวรองทุกข การไกลเกลี่ย หรือ มาตรา ๒๑ 
ของ พ.ร.บ.ความม่ันคง พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน) 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 การเสริมสรางสังคมที่สงบ สันติ โดยการเปลี่ยนผานกระบวนการยุติธรรม ดวยการจัดการ

ปญหาความขัดแยง ตามแนวทางยุติธรรมทางเลือก หรือยุติธรรมสมานฉันท ที่ประชุมกลุมเสนอวา กลไก
หมูบานสภาตำบลสันติสุข มีบุคลากรพรอม ในโครงสราง เวลาพี่นองมีขอพิพากขัดแยง ทั้งคดีที่ยอมความได 
หรือคดีที่ยอมความไมได ก็นาจะเขาสูสภาตำบลสันติสุข โดยมีหัวหนาสวนขาราชการเปนที่ปรึกษา แตใหเขา
เปนอนญุาโตตุลาการเอง และเอาระบบท่ีศาลทำอยูในชุมชนเขามาสูระบบนี้ แลวมันจะสรางของกระบวนการ
ยุติธรรมโดยใหมีการลงสารบบเปนลายลักษณอักษร และใหเปนอนุญาโตตุลาการ โดยยึดโครงสรางที่ได
ดำเนินการอยูแลว (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

1.5 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. การเสริมสรางความเขาใจ โดยการประชาสัมพันธ เชน กรณีการเยียวยา กรณีการ

ชวยเหลือความพิการ/ทุพลภาพ ผูปวยติดเตียงเด็กกำพรา แตเม่ือชวยเหลือแลวตองเรงประชาสัมพันธ รวมถึง 
จำนวนรายและยอดเงินท่ีไดชวยเหลือไปแลวตั้งแตเริ่มแรก ตองนำมาประชาสัมพันธบอยๆ 

 2. การพัฒนาการบังคับใชกฎหมายวาดวยละเมิดกรณีที่มีการชวยเหลือเยียวยาไปแลว 
โดยเฉพาะกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ ตอมาภายหลังพบผูกระทำผิด ซึ่งสามารถฟองรองเรียกใหชดใช
คาเสียหายได แตปรากฎวาแทบจะไมมีการฟองรองคดีละเมิด โดยอาจจะเปนเพราะเจาทุกข (ทายาท) ไมกลา 
หรืออาจจะไมรูวาควรทำอยางไร ศอ.บต. ควรจัดหนวยเขาไปชวยเหลือ 

 3. การสนับสนุนการปองกันยาเสพติดใหเปนรูปธรรม โดยการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในพื้นที่ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครองในลักษณะเดียวกันกับโครงการ To be number one 
อาจจะมีการขอรับสนับสนุนรางวัลจากหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนรางวัลแกผูติดยาเสพติดและไดรับการบำบัดแลว 

 4. การแกปญหาความมั่นคงโดยการมีสวนรวมของพี่นองประชาชน มีแนวทางอยางไร            
โดยขอให ศอ.บต. เนนการสงเสริมประชาชนใหมีความเขมแข็ง  

 5. จัดลำดับโครงการในระดับตำบล หมูบาน เพ่ือลดความซ้ำซอน 
 6. ทำอยางไรใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต อยูรวมกันอยางสันติสุขภายใต

สังคมพหุวัฒนธรรม 
 7. การนำขอเสนอแนะของคณะกรรมการที ่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 



 

 

 8. การแกไขปญหายาเสพติด โดยการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 
 9. ในมิติการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจ ฝายปกครองดำเนินการอยูแลว ในมิติการปองกัน

จะทำอยางไรใหหมู บานเขมแข็ง เพื ่อปองกันการติดยาเสพติด เชนกระบวนการกองทุนแม โครงการ             
to be number one เพื ่อใหเยาวชนอยู ในกรอบในระเบียบวินัย โดยอาจนำงบประมาณจากโครงการ
เสริมสรางความปลอดภัยและความเขมแข็งของหมูบาน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) โครงการตำบลม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เพ่ือไปสนับสนุนโครงการกองทุนแมของแผนดิน ยกตัวอยางชุมชนเขมแข็ง  เชน ชุมชนยะหริ่ง หมูบาน
นาปาบ รัตภูมิ เพ่ือใชเปนตนแบบ 

 10. การสงเสริมครอบครัวใหมีความเขมแข็ง การพัฒนายกระดับความรูครอบครัว 
 11. การเสริมสรางความมั ่นคงในพื ้นที ่ดานยุติธรรมโปรงใส การสรางการมีสวนรวม             

ในกระบวนการยุติธรรมแกประชาชนทุกระดับอยางโปรงใส 
 12. การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ความลาชาของหนวยงานของ

รัฐในการใหความชวยเหลือ หนวยงานของรัฐควรเรงดำเนินการ การจายเงินเยียวยาของบุคคลที่ถูกเชิญตัว 
จัดแยกสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ สิทธิผูไดรับผลกระทบ/สิทธิตามกระบวนการตามกฎหมาย 

 

                                                                    . 
 

(2) ดานเศรษฐกิจ 
2.1 การขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหมที่สามารถพึ่งพาตนเอง

อยางยั่งยืนในสภาวะปจจุบัน ควรสงเสริมใหครัวเรือนภาคเกษตรดำเนินการใหเปนรูปธรรมใหครอบคลุมมาก
ท่ีสุดไดอยางไร ควรใชกลไกแบบไหน ควรจะขยายผลฟารมตัวอยางท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไร  

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากท่ีเนนชุมชนครัวเรือนเขมแข็ง เนนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

การชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน มุงเนนใหครอบครัวมีระบบเศรษฐกิจและทุนครอบครัวที่มั ่นคง และ
สามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน วิธีการคือใชยุทธศาสตรพลิกชีวิตครอบครัว  

  1.1 มีหลักการ ดังนี้ 
 ครอบครัวทำใหมีกิน 
 ทำใหมีใช 
 มีสุขภาพดี 
 มีระบบการออม 
 คำสัญญาครอบครัว พอ แม ลูก วาจะชวยพยุงครอบครัวใหรอด มีรายได 
 ครอบครัวจะตองมีการวางแผนการขับเคลื่อนงาน 
 ตองมีการปรับ mind set ครอบครัว พอ แม ลูก 

1.2 เปาหมายคือ ครอบครัวที ่มีความสมัครใจจะพัฒนาครัวเรือนตนเองเปน
ครอบครัวท่ีตกเกณฑ วิธีการ มีดังนี้ 

 จัดตั้งศูนยการเรียนรู  
 จัดทำแผนการพัฒนาครอบครัวเพื่อใหไดรายไดที่มั่นคง แผนพัฒนาอาชีพ

เพ่ือสรางรายไดใหเกิดความม่ันคง สามารถสะทอนขอมูลครอบครัวได 
 มีทีมงาน เรียกวาทีมที ่ 1 ในพื ้นที ่เพื ่อพัฒนาครอบครัว ผู นำทองท่ี              

ผูนำทองถิ่น ผูนำศาสนา กลุมอาสาสมัคร บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ โดยมีตั้งโจทยคำถามวา จะทำอยางไร
ใหครอบครัวเปนหนวยผลิตอาหารใหชุมชน ตอดวยศูนยกระจายสินคาชุมชน ตำบล เกิดตลาดประชารัฐ            
เพ่ือกระจายสินคา 



 

 

 ทีมที่ 2 เปนทีมที่จะตองขับเคลื่อนควบคูกับทีมที่ 1 โดยเปนกุญแจสำคัญ
ในการทำใหชุมชนมีความยั่งยืน เชน ทีมประชารัฐพัฒนาชายแดนใต ทีมระดับจังหวัด ทีมของ ศอ.บต.              
นำดวยภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ สภาเกษตร 5 จังหวัด และกรรมการ             
ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ โดยทีมท่ี 2 ตองอยูอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ี เปนแกนนำขับเคลื่อน 

 มีเครื่องมือเพ่ือขยับขับเคลื่อนทีมพัฒนาครอบครัว ทำงานควบคูกัน 
 สิ ่งที ่จะตองเชื่อมโยงใหเกิดความชัดเจน ตองเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร            

การพัฒนา เพื่อของบประมาณ และแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการรรวมกัน ทั้ง ศอ.บต. กอ.รมน. และ
หนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ประมง ปศุสัตว เกษตร 

 การยกระดับเปนแผนเกษตรอุตสาหกรรม (รวมครัวเรือนหลายครัวเรือน)                  
การพัฒนาคุณภาพและจัดหาตลาด 

 การยกระดับเกษตรกรเปนผูประกอบการ 
 การจัดทำงานวิจัยทองถิ่น จัดทำควบคู เพื่อจัดการความรูของครอบครัว 

ของชุมชน หนุนเสริมกระบวนการของชุมชน ท้ังตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
 เศรษฐศาสตรวิถีธรรม สรางพลังคุณธรรมเปนพลังสังคม 
 นักสูในชุมชน นักพัฒนาชุมชน ทีม 1 และ ทีม 2 ตองสรางนักพัฒนาใน

ระดับหมูบานใหได และตองสรางนักการตลาดชุมชนใหได ตองยกระดับกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมใหได 
 การสรางธรรมนูญครอบครัว เพ่ือใหเกิดพลังครอบครัวใหได 
 ยุทธศาสตรที่กลาวมา ครัวเรือน จะไปตอบโจทยเศรษฐกิจ ปญหาชุมชน 

สังคม ความรุนแรง ยาเสพติด การศึกษา 
 ทีมประชารัฐชายแดนภาคใต วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล  
 ทีมครอบครัว ชุมชน ขับเคลื่อน 
 หนวยงานภาครัฐเปนพ่ีเลี้ยง หนุนเสริม ติดตามใกลชิดอยางตอเนื่อง เพ่ือให

เกิดเปนรูปธรรมและเกิดผลอยางสูงสุด 
1.5 ยกตัวอยางโครงการ ดังนี้ 

 โครงการกองทุนกุรบานประจำมัสยิด (ผลิตในชุมชนเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของ
เงิน) 

 โครงการเกษตรบำบัดเยาวชนกลุ มเสี ่ยง (ยาเสพติด) แบงพื ้นที ่ใหเยาวชน                   
ที่ติดยาทำเกษตร เพื่อใหมองเห็นอนาคต มีแรงบันดาลใจในการสรางครอบครัวใหมดวยเกษตร (หนวยงานภาครัฐ             
ชวยหนุนเสริม) 
  2. แรงงานกลับบานเนื่องจาก โควิด 19 เปนไปไดหรือไมที่ ศอ.บต. จะชวยใหเกิดการจาง
งานในหมูบาน เชนกอสรางถนน เพ่ือจุนเจือคาใชจายแกครอบครัว 

3. ให ศอ.บต. เปนศูนยกลางการตลาด 5 จชต. เนื่องจากปจจุบันไมมีชองทางการกระจาย
สินคา รายไดไมเพ่ิม คาใชจายเหมือนเดิม เกษตรกรฐานราก ไมสามารถระบายผลไมในพ้ืนท่ีได เชน เงาะ มังคุด 
1,000 ตัน จะทำอยางไร เพ่ือชวยเหลือประชาชน ในการการสงออกสินคา การจัดหาตลาดใหกับประชาชน 

 เรื่องการขนสงสินคา ตูขนสงสินคาระบบราง /รถแปรรูปเพ่ือขนสงสินคาแบบระบบราง 
 ท่ีแปรรูปการเกษตร แบบระบบอุตสาหกรรม แปรรูปสินคาเกษตร ในพ้ืนท่ี 
 ตูเก็บ หองเย็นระบบ frozen ประจำอำเภอ พ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือเก็บสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี 
 เปดโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรท่ีลนตลาด 

  4. ครอบครัวที่ออนแอ เปนตนเหตุของปญหาตางๆ พอ แม ตองปลูกฝงใหลูกมีจริยธรรม 
คุณธรรม อยาใหเรียนอยางเดียว  

 5. ให ศอ.บต. ทำหนาท่ีบูรณาการ สงเสริม สนับสนุน หนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี 



 

 

6. เนนเรื่องสัมมาชีพ มีการคัดเลือกครัวเรือนท่ีแข็งแรง ตามคุณสมบัติ 3 มี 2 ไม เปนรางวัล               
เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ 

 3 มี ไดแก (1) มีบัญชีครัวเรือน (2) มีการเพ่ิมรายไดลดรายจาย (3) มีเงินออม 
 2 ไม ไดแก (1) ไมมีผูเสพยา (2) ไมเปนหนี้นอกระบบ 

7. ทำโรงงานแปรรูปอาหารทุกชนิด ทำตลาดออนไลน และการขนสงสินคา 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 
 

2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะภาคเกษตร ในระดับครัวเรือนและชุมชนที่เหมาะสม 
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันและอนาคต ควรสงเสริมสวน
ใดบาง ทั้งสวนที่เปนพืช/สัตวเลี้ยงเศรษฐกิจใหม หรือขยายผลที่ดำเนินการอยูเดิมใหมีผลผลิตตอหนวยมาก
ขึ้น เพิ่มมูลคามากขึ้น ในสวนของการรวมกลุมในรูปของกลุมอาชีพ วิสากิจชุมชน หรือสหกรณ ควรปรับปรุง 
ยกระดับท่ีสวนใดบางเพ่ือใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชนอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. การขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

อยากใหมีกลไกหลักรับผิดชอบ  
   กลไกที่ 1 อยากใหมีสภาเกษตรกรทุกจังหวัดเปนกลไกหลัก เพราะเขามีหนาท่ี            

ท่ีจะทำแผนแมบทชุมชนดานเกษตรกรรมระดับตำบล 
   กลไกท่ี 2 ธกส. มีกระบวนการขับเคลื่อนการชวยเหลือชาวเกษตรทุกดานแถมมีทุน

ใหลูกคาสามารถขยับตัวและยกระดับได ตรงนี้มีแนวทางของ ธกส. อยู 
   กลไกที่ 3 ที่เกษตรกรเขาไมถึง ก็คือ ฟารมตัวอยาง อยากใหเปนกลไกหลัก              

ในการเปดพ้ืนท่ีในเรื่องการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรท่ีทำเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร
ที่จะทำเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ฟารมตัวอยางจะตองมีความรูเชิงปฏิบัติการ ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
เปนพ้ืนท่ีเปดใหกับเกษตรกรท่ีจะทำเก่ียวกับเรื่องนี้ เรื่องการทำเกษตรเชิงคุณภาพ เรื่องการตลาด การแปรรูป 
และท่ีสำคัญคือจะตองเชื่อมโยงกับผูซื ้อที่จะตองมาพูดคุยกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฟารมตัวอยาง             
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากท่ีเราเห็นคนมารับซ้ือควบคุมการผลิต กลไกฟารมตัวอยางจะทำใหเศรษฐกิจ
ฐานรากมีทางออก 

   กลไกที ่ 4 ที่มีอยู เกือบทุกอำเภอทั ้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ กลไกของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลไกตัวนี้จะมีโครงสรางและมีสมาชิกอยูในตำบล อยูในหมูบาน และ
ขับเคลื่อนการขยับเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียงไปแลวท่ีมีผลงานเปนท่ีนาพอใจ 

 เพราะฉะนั้น กลไกสภาเกษตร กลไกของ ธกส. กลไกฟารมตัวอยาง กลไกของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะตองเปนกลไกหลักในการขยับรวมกันตั้งแตวางแผน คนหา เกษตรกร
ท่ีจะทำ วางแผนพ้ืนท่ีใหกับเกษตรกร ใหองคความรูตั้งแต ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  

  การขยับเรื ่องเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก จะตองมีเครื่องมือหนึ่ง              
ที่จะตองทำรวมกัน คือ แผนชุมชน แผนชุมชนจะตองผานกระบวนการอยางนอย 10 ขั้นตอน จะตองมี
คณะทำงานชัดเจนขับเคลื่อนเรื่องนี้  

 แผนพัฒนาหมู บาน จะตองขยับมาเปนแผนพัฒนาตำบล โดยมีวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรของตำบล ตำบลนั้นๆ จะขยับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจฐานราก ธุรกิจชุมชนควรจะขยับ
อยางไร มีขั้นตอนอยางไร เพราะฉะนั้นแผนแมบทชุมชนจะตองมีศักยภาพ มีคุณภาพในการขยับขับเคลื่อน 
โดยตอเนื่องเมื่อมีแผนพัฒนาแลว จะตองมีแผนบูรณาการดวยที่ขยับอยูในตำบลเปนจำนวนมาก เกษตร           
ดานเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจฐานราก มีหนวยงานของภาคการเกษตร 18 หนวยงานที่ขยับอยูในจังหวัด 
และมีเจาหนาที ่อยู ในตำบล เพราะฉะนั ้น แผนบูรณาการของหนวยงานภาครัฐกับแผนพัฒนาตำบล               



 

 

ตองเชื่อมโยงกันใหได กลไกพ้ืนท่ีอยากเสนอวา ควรจะใชสภาสันติสุขและใหมีวาระตำบลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจฐานรากของตำบล และวาระตำบลจะตองขยับจากวิสัยทัศน และยุทธศาสตรแผน
แมบทชุมชน เพราะฉะนั้นท้ังกลไก กระบวนการ และเครื่องมือ ตองขยับเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจฐานราก  
 (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 
  2. การทองเที่ยวเชิงนิเวศน หรือเชิงชุมชน เรื่องที่ฝายชุมชนทำ ไมวาฝายองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีไดดำเนินการตรงนี้ในดานการทองเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศนก็จะเจอปญหา ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีก็จะมี
เจาของทั้งนั้น ไมวาจะเปนกรมปาไม ปาชายเลน กรมเจาทา บางครั้งเจาของเหลานี้ก็ไมเคยไปดูแล แตพอ
ชาวบานเขาไปดำเนินการก็สั่งใหรื้อใหถอน การลงทุนตรงนี้ก็อาจมีปญหา ทำใหชาวบานที่สรางงานสราง
อาชีพอาจลมสลายในกลุมตางๆ เพราะฉะนั้นอยากใหมีระเบียบอะไรตางๆ ที่อาจจะยกเวนตรงนี้ ถาตรงนี้
สามารถทำไดจะสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว และสรางรายไดใหกับชุมชนได 

การสรางอาชีพแตละอำเภอ ทุกอำเภอมีอาชีพอยู แลว เพียงแตเราเขาไปสนับสนุน             
ทุกหนวยงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหเขาไปสนับสนุนอาชีพนี้ใหแข็งแรงใหม่ันคง  
(การประชุมครั้งท่ี 2/2564)  

2.3 การแกปญหาประมงพาณิชยท่ีประสบปญหาหลายมิติหลังจากการบังคับใชกฎหมายตางๆ  
เพื่อตอบสนอง IUU แมวาจะมีความพยายามแกไขปญหาอยางตอเนื่องแตยังไมสามารถฟนสภาพไดอยาง
เต็มที่ จึงขอรับแนวทางที่มีความเหมาะสมในแตละดาน ควรแกไขอยางไร อะไรที่สามารถทำไดเลย อะไรท่ี
ตองแกไขกฎระเบียบ กฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือจะไดเรงนำเสนอหนวยงานเก่ียวของตอไป 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
1. เปดใหขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวมาตรา ๘๓ แหงพระราชกำหนดการประมง ตลอดท้ัง

ป เนื่องดวยแรงงานประมงมีการเคลื่อนยายตลอดเวลาจึงทำใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
เหมือนท่ีผานมาในอดีตวิธีแกไข ถาเปดใหทำทั้งป โดยดำเนินการดั่งนี้ คนงานท่ีทำพาสปอรตถูกตองจาก
ประเทศตนทาง ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ตามมาตรา ๘๓ ก็จะเกิดความม่ันคงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ มาทางดานเศรษฐกิจ 

2. ตั้งคณะพิจารณาคดีความความผิดเรือประมงโดยเฉพาะ โดยใหมีตัวแทนสมาคมการ
ประมงปตตานีอยู ในคณะของจังหวัดดวย เพื ่อพิจารณาคดีน ั ้นๆ เพื ่อที ่จะใหความคิดเห็นกอนถึง
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ และคณะกรรมการตรวจสอบคา MSY ซึ่งมีผลตอการพิจารณาวันทำการ
ประมง สมควรท่ีจะตองมีชาวประมงรวมดวย ประกอบกับหลักการธรรมาภิบาล 

3. ขอวันทำประมงเพิ่มเปน ๒๔๐ วันตอป ซึ่งตามความจริงชาวประมงตองการ ๓๐๐ วัน      
ในทุกๆ ปตามธรรมชาติวิถี แตเพ่ือเปนการใหรัฐมีคำตอบตอโจทยความยั่งยืนจึงขอเพียง ๒4๐ วัน โดยการนี้
เรือประมงในปตตานีจะลดลงตามโครงการนำเรือไปสรางปะการังเทียมจำนวน ๒๒0 ลำ เรือท่ียายสัญชาติไป
มาเลเซีย ๑๒๐ ลำ ทำใหเรือในจังหวัดปตตานีลดจำนวนนอยลงกวาเดิมมากการลงแรงในทะเลนอยลง ดังนั้น 
การเพิ่มวันใหกับเรือที่คงอยูจึงยังคงเปนความสมดุล อีกทั้งทำใหเศรษฐกิจในจังหวัดไมหยุดชะงัก ชวยให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีงานทำตลอดท้ังป 

4. เงินกูดอกเบี้ย ๑.696 ทบทวนนโยบายเงินกูดอกเบี้ย 396 และรัฐบาลชวยเหลือ ๓% 
ทำใหเหลือดอกเบี้ย ๔% แตเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ ดอกเบี้ย ๕9 ก็ยังถือวาสูงอีก ท้ังในจังหวัด
ชายแดนใตมีโครงการ soft loan อัตราดอกเบี้ย ๑.๕96 ชาวประมงจึงขออัตราดอกเบี้ยเทา soft loan 

5. เรื่องการรับซื้อเรือคืนเพื่อแปลงสินทรัพยเปนทุน เปลี่ยนอาชีพประมงและสรางงานใหม
ตามโครงการสรางปะการังเทียม 

6. เรื ่องการสงเสริมการจางงาน สรางรายได โดยการสงเสริมอุตสาหกรรมการซอมเรือ            
ท้ังในประเทศและเรือตางประเทศ 



 

 

7. เรื่องการเสริมสรางอาชีพใหม สรางเศรษฐกิจฐานราก การเพาะเลี้ยง ในพ้ืนท่ีอาวปตตานี 
8. เรื ่องการฟ นฟูการประมงพาณิชย ดานแรงงานโดยการยกเวนคาธรรมเนียมการ

ดำเนินการปลีกยอยตาง ๆ 
9. กฎหมายที่รัฐบาลออก ขัดแยงกับการดำเนินงานในพื้นที่จริง ชาวประมงไดรับความ

เดือดรอน ไดแจงใหศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตทราบถึงปญหา เพื่อขอใหชวยผลักดัน/
เสนอ การแกไขขอกฎหมายดังกลาว ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ 

10. อยากใหผลักดันการแกไขเรื่องสภาพเงินทุนของชาวประมง เนื่องจากอาชีพประมง            
ไมมีระบบกฎเกณฑกับธนาคาร การกูเงินจึงยาก ชาวประมงจึงตองออกทำงานอ่ืนประกอบดวย 

11. การประมงชายฝง ปะการังเทียม เพื่อเปนการสรางปาใหประมงชายฝง ปจจุบันมี
ชาวประมงบางสวนท่ีออกไปนอกชายฝง 3 ไมล จะไมเกิดปญหา สวนท่ีมีปญหาคือ ชาวบานจริงๆ ไมสามารถ
ออกไปนอกชายฝงได เม่ือเกิดดินฟาอากาศแปรปรวน ก็จะไมสามารถทำการประมงได สามารถทำการประมง
ไดเฉพาะพ้ืนท่ีจำกัด ปญหาอาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากพ้ืนท่ีมีจำนวนนอย ชาวประมงจึงอาจจะขัดแยงกันเอง 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 

2.4 การพัฒนาดานภาคอุตสาหกรรม ในเรื ่องการลงทุน การประกอบการ มีประเด็นใดที่ควร
สนับสนุน สงเสริมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ มีเรื ่องใดที่เปนอุปสรรคที่ใหหนวยงานภาครัฐ แกไข 
ปรับปรุง เพ่ือใหการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
1. อยากใหภาครัฐสงเสริมเรื ่องแรงงาน เนื ่องจากปจจุบันมีปญหาการขาดแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม ขอใหเรงแกไขอยางเรงดวน มิฉะนั้นจะมีการปดโรงงานอุตสาหกรรม การยายฐาน การผลิต 
เนื่องจากไมคุมทุนการผลิต เชน โรงงานปลากระปอง โรงงานสามแมครัว 

2. สงเสริมเรื่องเงินทุน การตลาด  
3. อยากให ศอ.บต. ชวยดูแลนโยบาย/ขอยกเวน กฎหมายนโยบายบางอยาง ขอใหยกเวน

ไดหรือไม หรือสิทธิพิเศษตางๆท่ีเราอาจจะไดรับ เพ่ือใหกระตุนใหภาคเอกชนมาลงทุนในพ้ืนท่ี 
4. อยากใหมีการเชิญชวน ผูประกอบการ ผูลงทุน มาใชบริการในพื้นที่ เพื่อเปนการสราง

รายไดใหประชาชน ชวยแกปญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
5. ขอให ศอ.บต. ชวยขับเคลื่อนการตอกฤษฎีกา soft loan 

(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 
  6. โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ "เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต" 
เนื่องจากทางคณะรัฐมนตรี ไดมีการทำขอตกลงกับกลุมจะนะรักษถิ่นใหชะลอโครงการตางๆ ของนิคม
อุตสาหกรรมจะนะไวกอน จนกวาการทำเรื ่องสิ่งแวดลอมจะแลวเสร็จ ซึ่งหมายถึงโครงการเมือง
ตนแบบท่ี 4 หรือเมืองอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต ท่ีทาง ศอ.บต. ตองการท่ีจะเชื่อมตอกับเมืองตนแบบ
ท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 ท่ีไดดำเนินการแลว ตองชะลอออกไปอีก ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนปญหาและอุปสรรคอยางหนึ่ง
ในการที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ในนามของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีความเห็น ดังนี้ 
    (6.1) เรื่องนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถือเปนเรื่องของการพัฒนา ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย 
แตถาสามารถทำใหเกิดขึ้นไดจะเปนประโยชนกับประชาชนไมเฉพาะในจังหวัดสงขลา แตนาจะสามารถ
แกปญหาในหลายๆ เรื่องของมิติความยากจน มิติของการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ
จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสไดดวย ซึ่งอยากจะใหนำประเด็นนี้เขาไปประชุมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ชุดใหญ วาควรจะดำเนินการตอไปอยางไร เพื่อใหสามารถลดความขัดแยงและ
สามารถท่ีจะเดินหนาโครงการตอไปได 



 

 

    (6.2) ตองการใหมีการทบทวนโครงการนี้ใหชัดเจน รัดกุม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่
ไดประโยชนอะไรบาง และผลกระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน ทั้งที่ทำประมงชายฝง และ
อาชีพเกษตรอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีอยางไร ซ่ึงขณะนี้ไมมีใครสามารถตอบไดอยางชัดเจน 
    (6.3) ตองการให ศอ.บต. เปนหนวยงานกลางในการประสานระหวางสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), กลุมจะนะรักษถิ่น, กลุม NGO และประชาชนในพื้นที่มาพูดคุยกันเพ่ือ
หาแนวทางในการแกปญหา 
    (6.4) ในการที่จะดำเนินการเรื ่องนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ไมวาจะจัดประชุมหรือ
ดำเนินการอื่นใด อยากให ศอ.บต. เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เขารวมดวย เพื่อที่คณะกรรมการ          
ท่ีปรึกษาฯ จะไดรับทราบถึงปญหา อุปสรรค และหาแนวทางในการแกไขปญหาได ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางมากในการขับเคลื่อนงาน 
(การประชุมยอย วันท่ี 24 ธันวาคม 2564) 

2.5 การสงเสริมดานการทองเที่ยว ทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/
วัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงกีฬา เปนตน ควรจะเรงสงเสริมในสวนใด พ้ืนท่ีใด และควรมีกลไกอยางไร ใหเปน
การยกระดับการทองเท่ียวท่ีสามารถสรางงาน กระจายรายได ไมทำลายสิ่งแวดลอม และมีความยั่งยืน 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  1. การทองเที่ยวรูปแบบใหม new normal (การทองเที่ยวชุมชน) ตองสรางชุมชนใหมี

ศักยภาพ จึงจะสามารถจัดทำการทองเที่ยวไดทุกมิติ เชนการเกษตร การพักผอนธรรมชาติ เมื ่อชุมชนมี
ศักยภาพอยางอื่นจะตามมาเอง โดย ศอ.บต. ควรจะใหโอกาสชุมชนไดมีการศึกษา จัดทำขอมูล สงมาท่ี 
ศอ.บต. วาชุมชนแตละชุมชนมีศักยภาพขนาดไหน อะไรท่ียังขาด ตองพัฒนาสวนไหน เพ่ือให ศอ.บต. ใหการ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน   

 2. ให ศอ.บต. มีบทบาทมากกวาที่เปนอยู ในเชิงสนับสนุน SME เศรษฐกิจฐานราก ทำให
ชัดเจนข้ึน เปนรูปธรรม การทำใหการขนสงโลจิสติกมีสภาพคลอง เพ่ือขนถายสินคาไดงาย 
  3. ให ศอ.บต. ผลักดันเรื่องวัคซีนในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหเกิดความพรอม
ของพ้ืนท่ี สงผลตอเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจ สามารถทองเท่ียวได โดยใชโมเดล ภูเก็ต sand box เปนตัวอยาง 
  4. ให ศอ.บต. จัดทำยุทธศาสตรการขับเคลื่อนทองเที่ยวชุมชน ใหเปนรูปธรรมใหชุมชน              
มีการแปรรูปภาคการเกษตรใหเปนสินคาของชุมชน เท่ียวชุมชน สนับสนุนสินคาชุมชน  

 ชวงโควิด ใหชุมชนทำสินคาท่ีเปนยา สมุนไพร 
        ใหเอาหลักสูตร food science มาสูกระบวนการจัดการชุมชน เพื่อใชวัตถุดิบของ

ชุมชนนั้นๆ ในการแปรรูปเพื่อเปนสินคาชุมชน สรางรายไดใหชุมชน รวมถึงการสรางการบูรณาการรวมกับ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือถายทอดความรูใหชุมชนในแขนงท่ีจำเปน 
  5. ให ศอ.บต. จัดตั้งศูนยเพ่ือการสงเสริมการขายให SME รายยอยระดับชุมชน ยกตัวอยาง 
สงขลา model 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับท่ี 1 สงขลา Stand up ผลผลิต/สินคาจากชุมชน 
 ระดับท่ี 2 สงขลา Market place เอาสินคาชุมชนเพ่ือคาขาย  
 ระดับท่ี 3 สงขลา Chanel ชองทางประชาสัมพันธท่ัวประเทศ 

(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 

2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดานอ่ืน เชน การคาชายแดน การสงเสริมธุรกิจเริ่มใหม (Start Up) ธุรกิจ

ขนาดลาง/ขนาดยอม (SME)  รวมทั้งการแกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจและ

รายไดประชาชน เชน ปญหาโรคใบรวงยางพาราท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงและกระจายเปนวงกวาง เปนตน 

 



 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  1. โครงการศูนยการแกไข/ที ่ปรึกษา SME โครงการคลินิกแกจน แกหนี ้เพื ่อชวยเหลือ
ผูประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. การประชุมผูประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดโครงสรางหนี้ใหม เพ่ือใหเกิดสภาพคลอง 
3. การจัดการภาษีท่ีดิน/บาน 

(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 

2.7 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ดานเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 ขอให ศอ.บต. ผลักดันโครงการดังตอไปนี้ 
 1. โครงการ “การใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี เกิดการจางงาน ทำใหเศรษฐกิจหมุนเวียน” 

 (1.1) ภาครัฐตองใหวงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ 1-1.5% ตอป เปนระยะเวลา 5 ป วงเงิน        
ไมเกิน 50 ลานบาทขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ กับธุรกิจที่ใชวัตถุดิบในพื้นที่ ี 100% และจางงานในพื้นที่ี 
100% เพ่ือเกิดการจางงานในระบบ 

 (1.2) ภาครัฐอุดหนุนการใชสินคาที่ ีผลิตและซื้อขายในจังหวัดปตตานี ในรูปแบบของ
การใชงบประมาณของภาครัฐเขามาอุดหนุน เชน คอนกรีต น้ำมัน รถยนต สินคาเกษตร สินคาประมง เปนตน
ฯ เพ่ือทำใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ีและเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ 

 (1.3) สนับสนุนสงเสริมใหจังหวัดปตตานี เปนตลาดกลางสินคาสัตวน้ำทะเลของภาคใต
ตอนลาง เพ่ือเชื่อมโยงไปยังประเทศ มาเลเซียในรูปแบบดังนี้ 

   สนับสนุนเปดโอกาสใหเปนตลาดกลาง คาสงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาสัตวน้ำ 
ระหวางประเทศและสงปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเกิดการจางงานและเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ 

   เปดตลาดกลางการคาขายสินคาสัตวน้ำ เพื ่อนำไปขายตอกับลูกคายอย 
รานอาหาร โรงแรมทำใหเกิดธุรกิจ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน เกิดการจางงาน ทำใหเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ 

   สนับสนุนสัตวน้ำทะเล ใหเปนวิถีชุมชน ในรูปแบบของการแปรรูปอาหาร             
เชิงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทำใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

 (1.4) สงเสริมใหมีการทำเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเพียงพอไมตองนำเขาจากพื้นท่ีอื่น เชน ยางพารา ปาลมน้ำมัน มะพราว กาแฟ โกโก ทุเรียน 
หมาก ไกไข แพะ วัวนม เปนตนฯ 

 (1.5) จัดใหมีการวิจัยและพัฒนา (rd) ตลาดนำการผลิต โดยเนนวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นท่ี 
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาในแนวสุขภาพ เพราะเรากำลังจะเขาสูยุคผูสูงอายุ ในแนวพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เชน 
สมแขก เปลือกมังคุด มะมวงหาวมะนาวโห และพืชอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเกิดการใชวัตถุดิบอยาง
เต็มท่ี เกิดการจางงาน เศรษฐกิจจะไดหมุนเวียน 

(1.6) จัดใหมีการคัดสรรสินคาที่เปนจุดเดนของจังหวัด มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความ
ตองการ สามารถขายไดโดยใชตลาดนำการผลิตเปนตัวนำ 

(1.7) ใหจังหวัดเปนตัวกลางในการทำ ตลาด Barter Trade หรือตลาดการคาขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ระหวางจังหวัด ระหวางภาค เชน นำผลไมไปแลกขาว หรือนำปลาปนไปแลกปุย เปนตน 
  2. โครงการ “ผอนปรนธุรกิจประมง เพ่ือเศรษฐกิจ ท่ียังยืน” 

(2.1) เปดข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวไดท้ังป เพ่ือใหธุรกิจประมงสามารถประกอบอาชีพได 
(2.2) ผอนปรนการอนุญาตใหเรือประมงของคนไทยในประเทศมาเลเซีย สามารถเขามา

ขึ้นคานซอมเรือในจังหวัดปตตานีได เพื่อใหเกิดการจางงานและการคาขายสินคาที่ใชในการซอมเรือเกิดเม็ด
เงินหมุนเวียน 



 

 

(2.3) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรือประมงทุกหนวยงานในจังหวัดปตตานีใชหลักการใน
การพิจารณา ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเรือไดออกทำการประมงได อยายึดตัวบทกฎหมายแบบการตีความเปนแตละ
ตัวอักษร ทำใหเรือประมงเสียเวลาในการทำการประมง และทำใหตนทุนสูงขึ้น เปนอุปสรรคตอการประกอบ
อาชีพ ควรจะตองมานั่ง พูดคุย กับคนท่ีมีสวนไดสวนเสียเพ่ือมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

(2.4) สงเสริมใหมีการพิจารณาเครื่องมือประกอบกจิการประมง โดยจัดใหมีกองทุนการ
พัฒนาเครื่องมือประมง เพื่อใหชาวประมงมีเครื่องมือที่เหมาะสมและตนทุนถูกลง สามารถจับปลาไดมากข้ึน
แตใชแรงงานนอยลง 

(2.5) ควรออกกฎหมายควบคุมเรือประมงที่ทำมาหากินอยูในพืนที่อนุรักษสัตวน้ำทะเล          
ในเขต 3-5 ไมลทะเล เพราะเปนพื้นที่ที่สำคัญ สัตวน้ำทะเลจะตองมาวางไขเพื่อขยายพันธ ในพื้นที่นี้การปลอย
ใหเรือประมงท่ีทำการประมงในพ้ืนท่ีอนุรักษนี้ โดยขาดการควบคุม สงผลใหสัตวน้ำลดปริมาณลง และสูญพันธได 

(2.6) จัดงบประมาณขุดลอกรองน้ำและหนาทาเทียบเรือ ที่เรือจอดตลอดแนว เนนการ
ขุดลอกแบบที่สามารถตรวจรับได เพื่อใหการขุดลอกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพใหนำดินในรอง นำขึ้นบกได 
เพราะที่ผานมาทิ้งลงทะเล ทำใหไมสามารถตรวจรับคุณภาพการขุดรองน้ำนั้นได ทำใหรองน้ำตื้นเขินเร็วข้ึน 
เปนอุปสรรคตอการ เขา - ออก ของเรือประมง 
  3. โครงการ “ตลาดกลางสินคาสัตวน้ำทะเล และสินคาแปรรูปจากทะเล” ภาคใตตอนลางสราง
มูลคาเพ่ิมของสินคาใหมากกวานี้ โดยในรูปแบบของการเปดตลาดท่ีมีการคาสูง คาปลีก ใหกับผูบริโภคโดยตรง 
  4. โครงการ “ทาเรือน้ำลึกขนสงสินคาระหวางประเทศ” เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจในจังหวัด เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับจังหวัดและสรางโอกาสในพ้ืนท่ีใหมีการจางงานมากข้ึน 

 

                                                                    . 
 

(3) ดานศาสนา การศึกษา และการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
3.1 การพัฒนาการศึกษาในระดับภาคบังคับ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาในสวนใดบาง โดยเฉพาะ

ความจำเปนเรงดวนเรื่องความสามารถในการใชภาษาไทย ซึ่งถือวาเปนกระดุมเม็ดแรกของการศึกษาควรมี
แนวทางอยางไร มีผลการเรียนการสอนสถานศึกษาใด หรือรูปแบบใดที่เปนตัวอยาง (Best Practice) ที่ควร
ขยายผลการพัฒนาโรงเรียนของรัฐขนาดเล็กใหมีศักยภาพสูงข้ึน ควรดำเนินการอยางไร 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(1.1) การปรับโครงสรางของหลักสูตร ไมวาจะเปนหลักสูตรเด็กเล็ก หลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 
หลักสูตรอุดมศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มันจะตองมีปรับเปลี่ยนกันบาง ท่ีใหเกิดความสอดคลองกับ
ความเปนจริงของเรา อาจจะเพ่ิม อาจจะลด รายละเอียดเปนอยางไร จะตองมีคณะทำงานคุยกันอีกครั้ง  

(1.2) เรื่องภาษา หลายคนกังวลวา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีหลายจังหวัด หลายพ้ืนท่ี
พูดภาษาไทยไมคอยชัด ไมเปนไรเพราะภาษาโลกไมใชภาษาไทย ภาษาไทยเปนภาษาพื้นฐานที่ใชในการ
ดำเนินชีวิต แตที่สำคัญเราอยากเห็นประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ใชภาษาท่ีโลกใชสื่อสารในการ
ดำเนินชีวิตในอนาคตไดอยางดี ซึ่งมีหลายภาษา ไมจำเปนตองรูถึงหลักพจนานุกรม แตใหรูและสามารถ
สื่อสารกันได ใหรูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษายาวี และภาษาอ่ืนๆ ท่ีเขาสามารถดำเนินชีวิต และอยูไดหลาย
ชุมชน หลายสังคม และท่ีเขาสามารถอยูไดในโลกนี้  
  2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับใหญ จะทำอยางไรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ศอ..บต. มีนโยบายที่จะใหหนวยรับผิดชอบพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหอยูกับชุมชนและสังคมเราได และพัฒนาเด็กใหเปนอยางนี้ตองทำอยางไร  



 

 

  3. มาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติม ในระดับชาติเขามีมาตรฐานการศึกษาอยูแลว มาตรฐาน

การศึกษาเด็กเล็ก กอนประถม ระดับข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาภาคบังคับ ทุกระดับเขามีการศึกษาระดับกลางอยู 

แตใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เราอยากไดมาตรฐานการศึกษาที่เพิ่มขึ้นใหแตกตางจากระดับกลางอยางไร 

เราจะตองมี เพราะเราเปน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มันพิเศษ เพราะฉะนั้นเราจะทำอยางไรที่หนวยงาน

ทางศึกษาท่ีรับผิดชอบความตองการของเราเปนอยางไร เราตองมีมาตรฐานตัวนี้ ซ่ึงเปนของ ศอ.บต. วาใหทุก

ระดับมีมาตรฐานของเด็กเหลานี้ ใหเกิดข้ึนเพราะเราตองการใหมีเด็กอยางนี้ในอนาคต 

  4. การพัฒนาเด็กเล็ก จำเปนตองทบทวน เพราะเด็กเล็กท่ีเขามาในระบบไม 100% มันยัง

มีท่ีมัสยิด ท่ีวัด เราจะทำอยางไรใหเด็กเหลานี้เขาสูหลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กของเราใหได 

(การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

3.2 การศึกษาในสายวิชาชีพ ที่มีสถาบันการศึกษาหลายรูปแบบ ควรมีแนวทางปรับรูปแบบ/
หลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการแรงงานในอนาคตอยางไร ควรเชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ หรือดานอื ่นๆ อยางไร ใหผู เร ียนเมื ่อจบแลวมีงานทำ สถานศึกษาในแตละพื ้นที ่/จังหวัด            
ควรสงเสริมใหมีความโดดเดนในแตละสาขา (มีสาขาเอก/วิชาเอก) ของแตละสถาบันจะเหมาะสมหรือไม อยางไร 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. สถาบันที ่ร ับผิดชอบการจัดการศึกษาสายอาชีพ จะตองทำและมีหลักสูตรใหเปน            

อัตลักษณของสถาบันภายใตบริบทปจจัยทรัพยากรท่ีเอ้ือและเก้ือหนุนตอผลผลิตในอนาคต โดยมีระบบวัดผล
และประเมินผลการจบหลักสูตรที่องคความรู ทักษะ ประสบการณ และนวัตกรรมอยางจริงจังเปนรูปธรรม 
เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตของผูจบหลักสูตรที่ชำนาญการ ผูเชี ่ยวชาญ และเฉียบคม สามารถตอบผลลัพธ                
จุดมุงหวังของการจัดการศึกษา คือ พัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกง ดี มีสุข และสามารถประกอบอาชีพ
ท่ีแขงขันกับประชากรโลกได 
  2. เมื่อไดประเมินและประมวลผล พบวาเด็กยังออนภาษาไทย พูดเปนแตใชไมได จะทำ
อยางไรใหเด็กไดเขาใจภาษาไทยอยางแทจริง เริ่มตั้งแตอนุบาล ป.1-ป.6 เพ่ือใหใชไดจริงอยางถูกตอง นำไปสู
การประกอบอาชีพไดอยางสุจริต 

3. ปญหาเด็กเรียนไมจบ ออกเรียนกลางคัน เนื่องจากมีปญหาครอบครัว คาใชจาย หรือ
ปญหาสวนตัว อยากให ศอ.บต. ชวยผลักดันการแกไขปญหา การติดตามชวยเหลือเด็กประเภทนี้ยังขาด
งบประมาณในสวนนี้อยู 

4. ปญหาเด็กเรียนไมเกง จัดชั่วโมงเรียนตางหากใหเรียน โดยบูรณาการกับสถาบันการ
อาชีพ เพื่อใหสามารถมีความสามารถในการประกอบอาชีพได อยากให ศอ.บต. ชวยบูรณาการใหเปน
รูปธรรมใหชัดเจน เพื่อใหเด็กสามารถมีทางเลือกในการเรียน การศึกษาดานที่ตนสนใจ (การเรียนสามัญควบคู 
ไปกับการเรียนสายอาชีพ) 

5. ตองจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดอาชีพ  
     อาชีพท่ีเปนอิสระของตนเอง 
     อาชีพท่ีจะไปเปนลูกจางคนอ่ืน 
     จัดทำขอมูลตลาดแรงงานใน จชต. วาตองการตำแหนงใด ตองการจางคน ในลักษณะไหน 

และบูรณาการรวมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาใหตรงตามความตองการของโรงงาน/สถานประกอบการ 
6. การแกปญหาการศึกษาตองมองไปขางหนา โดยวางแผนการทำในปจจุบันตองผลักดันใหเด็กได

เรียนหนังสือ เม่ือไดเรียนก็จะเกิดความรู สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดการพัฒนา สังคมก็จะดียิ่งข้ึน 
7. มุงเนนการพัฒนาสตรี ทำอยางไรใหสตรีมีคุณภาพ มีศักยภาพในการเปนครูคนแรกของ

ลูก เพ่ือทำใหเด็กมีคุณภาพตอไป 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 



 

 

3.3 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ควรปรับตัวอยางไรบาง อาทิ 
ปรับหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล การสรางความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ รวมท้ังควรใหภาครัฐสนับสนุนในทิศทางใด ท้ังนี้เพ่ือใหผูท่ีจบการศึกษาเปนคน
เกง เปนคนดีและมีคุณภาพ (มีงานทำ อยูในสังคมอยางเปนสุข) 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  1. จัดหลักสูตรเชนเดียวกับสายอาชีพ และภาครัฐควรสนับสนุนนโยบายใหชัดเจนตอเนื่อง 

ยั่งยืน อุดรอยรั่วไหลของข้ันตอนการบริหารจัดการภาครัฐ ดวยหลักธรรมาภิบาล 
 2. การเชื่อมโยงรูปแบบการจัดการเรียนรูทั้งลักษณะ Degree และ Non-degree รวมท้ัง

มุงเนนสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน บัณฑิตสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ โดยมีเปาหมาย คือ การยกระดับและบูรณาการสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยที่เชื่อมโยงกับทุก
ภาคสวน เพื่อการสรางคนที่มีทักษะสูง สามารถปรับตัวเขากับตลาดแรงงานและมีการเรียนรูตลอดชีวิต โลก
อนาคตจะตองผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีความสามารถในการเรียนรู  มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
สามารถคิดและพัฒนาการทำงานแบบใหม มีเรื ่องใหมๆ ที่แมไมไดเรียนมา แตสามารถนำปรับใชในการ
ทำงานได เพ่ือใหเปนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีความจำเปนอยางยิ่งท่ี
ตองหนุนเสริมใหระบบอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดรับ
การศึกษาใหเกิดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนฐานท่ีสำคัญสำหรับการศึกษา
ตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา 

3. การเชื่อมโยงรูปแบบการดำเนินงานที่มาจากการรวมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ใหเปน
สังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูเรียน ผูใฝรู ไดมีโอกาส
เขาถึงความรูไดหลากหลายรูปแบบโดยใชกลไกหลักท่ีสำคัญในการดำเนินงาน คือ เพ่ิมการสรางพลัง สรางความ
รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ไดแกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังการสรางเครือขายความ
รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ดังนี ้

(3.1) การสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย จะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและสรางองคความรูใหม เพ่ือมุงการสราง
สรางความมั่นคง 3 ดานเปนอยางนอย คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพของพ้ืนท่ี และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคมดวยการสรางเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระจายรายไดและสรางงาน ทั้งนี ้สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ท้ังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน ความเชี่ยวชาญในวิทยาการท่ีสนับสนุน 3 จุดเนนท่ีระบุ 

(3.2) การสรางระบบสนับสนุนการทำงานขามองคกร รวมทั้งการทำงานขามศาสตร  
เพื่อมุงการพัฒนานวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาเชิงประเด็นและการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและ
ประเทศใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2564). 

3.4 การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากเรียนท้ังสายสามัญและอิสลามศึกษา
จากสภาพแวดลอมในปจจุบัน ควรมีการปรับสมดุลเวลาเรียนในหลักสูตรหรือไม อยางไร เพ่ือใหนักเรียนท่ีจบ
การศึกษามีความสามารถไปตอท้ังดานสามัญและศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพและควรเพ่ิมการศึกษาวิชาชีพ
ในลักษณะทวิศึกษา หรือไม อยางไร 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. สถาบันศึกษาปอเนาะยังไมมีกฎหมายที ่เปนพระราชบัญญัติ และผู บริหารสถานศึกษา

ปอเนาะตองมีใบปริญญา อยากใหเพ่ิมเติมและแกไขปญหาในสวนนี้กอน (การประชุมครั้งท่ี 1/2564) 



 

 

 2. หลักสูตรการศึกษาที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นมาปจจุบันไมสอดคลองกัน จึงอยากเสนอใหมีการ
ปรับหลักสูตรใหตรงกับความตองการของพ้ืนท่ีจำนวน 3 หลักสูตร คือ   

 หลักสูตรท่ี 1 ศาสนา 70% สามัญ 30%    
 หลักสูตรท่ี 2 สามัญ 50% ศาสนา 50%   
 หลักสูตรท่ี 3 สามัญ 70% ศาสนา 30% 

(การประชุมครั้งท่ี 1/2564) 

3.5 การศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ควรเสริมดานวุฒิการศึกษาสายสามัญ (เพิ่มเติมจาก                  
ที่ กศน. ดำเนินการอยู) แลวหรือไม อยางไร และในระกวางศึกษาควรเรียนเสริมหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อให
สามารถแสวงหาอาชีพไดงายขึ้นเมื่อจบการศึกษา หรือไม ถาควรจะเรียนเสริม ควรจะดำเนินการในลักษณะใด  
ท่ีไมขัดกับแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาปอเนาะ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  วิทยาลัยอิสลาม มีปญหาอยูวา บัณฑิตที่จบไปแลวไปทำงานไมได ไมวาจะเปนของรัฐหรือ

เอกชน เพราะหลักสูตรที่เรียนมาไมปรากฏกับการไปทำงาน มันตองปรับปรุงหลักสูตร มันตองทำอยางไร 
เพราะฉะนั้นรายละเอียดยังตองคุยกันอีกมาก (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

3.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหตอบโจทย “เปนคนเกง เปนคนดี เปนคนมีคุณภาพ”                
ซึ่งเชื่อมโยงทั้งการศึกษา งานดานสังคม และอื่นๆ ในภาพรวม การแกปญหาและควรมีการวางทิศทางให
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีไดอยางไร โดยเนนประเด็นสำคัญ อาทิ การแกปญหาทุพโภชนาการในเด็ก (ซ่ึงมี
มากในพ้ืนท่ี) ควรมีแนวทางอยางไรใหครบวงจรและยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน (ซ่ึงสวนใหญ
อยูท่ีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนของหนวยงานตางๆ) ควรมีกลไกการพัฒนาเพ่ิมเติมจากท่ีเปนอยูอยางไร การ
ใหการศึกษา/พัฒนาทักษะอาชีพของเยาวชนนอกระบบสถานศึกษา ควรมีแนวทางพัฒนาศักยภาพอยางไร เพ่ือปด
ชองวางท่ีมีอยูในปจจุบัน การดูแลผูสูงอายุ ควรมีกลไกอะไรเพ่ิมข้ึนจากท่ีหนวยงานรัฐดำเนินการอยูในปจจุบัน 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงใหเขาใจ เขาถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมา

สูการพัฒนาประพฤติปฏิบัติตนอยางตั้งใจจริงจัง เสื่อมใสและศรัทธาตามวิถีชีวิตของหลักปรัชญา 
2. เด็กกอนวัยเรียน ตองแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหาร อยากใหผูที่ใหงบประมาณสนับสนุน

มาพยายามสอดสองดูแล ติดตามวา ทำไมเด็กถึงมีปญหาขาดสารอาหาร ตองแกไขปญหาเรื่องครอบครัว ใหพอ
แมดูแลเรื่องอาหารเชา 

3. บูรณาการหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งเปนเจาภาพหลักในพื ้นที ่ ใหดำเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมหารือ แบงหนาที่ใหเจน ศอ.บต. คุมทิศ และใหหนวยงานที่เกี ่ยวของปฏิบัติตามนโยบาย  
(แบงงานใหชัดเจน มีการติดตามงานอยาใกลชิด และมีการประเมิลผลการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม) 

4. ขอให ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตาดีกาในวัน
เสาร-อาทิตย หรือ โรงเรียนสอนพุทธศาสนาท่ีเรียนในวันเสาร-อาทิตย ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

5. การศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตได 
6. จะทำอยางไรในการแกไขปญหาเฉพาะหนา คนท่ีตกงาน ไมมีเงินเพ่ือซ้ือของบริโภค  เชน 

ขาวสาร อาหารแหง หาวิธีการท่ีชวยใหประชาชนอยูไดดวยตนเอง ปลูกพืชผักท่ีกินไดรอบๆ บาน 
7. คนที่ตองกักตัวที่บาน (โควิด 19) ไดรับถุงยังชีพไมเพียงพอตอการบริโภคบางครอบครัว

อยูถึง 7-8 คน แตไดรับขาวสาร อาหารแหง ไมเพียงพอตอการบริโภค เพราะตองกักตัวอยู 14 วัน อยากให
หนวยงานรัฐจัดสรรถุงยังชีพใหเหมาะสมกับผูกักตัว/ครอบครัว  

8. ผลักดันใหเกิดโรงเรียนสูความเปนเลิศ อยากใหมีการคัดเลือก นักศึกษาที่มีความเชียวชาญ
พิเศษในแตละดาน เพ่ือหนุนเสริมความเปนเลิศ นำไปสูความสำเร็จเพ่ือใหกลับมาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 



 

 

9. อยากให ศอ.บต. หนุนเสริมการศึกษานอกระบบใหมากข้ึน 
10. การศึกษามุงสูอาชีพในชุมชน  
11. การเพิ่มมูลคาในสิ่งที่มีในชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน เชนการเพาะทุเรียน ควรบรรจุ

ในหลักสูตรการสรางอาชีพ  
12. การสรางเชฟชุมชน  
13. การจัดการความรู ของผู สูงอายุ/การหนุนเสริมใหผู อายุไดทำสิ ่งที ่อยากทำ เชน               

การเรียนศาสนาอยางสมบูรณ 
(การประชุมครั้งท่ี 3/2564) 

3.7 ในมิติทางศาสนา การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเปนศูนยกลางความเชื่อ ความศรัทธา 
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทางดานศาสนาพุทธ มีสวนใดที่จะตองดำเนินการเพิ่มเติมทั้งศาสนสถาน กิจกรรมทาง
ศาสนา/ศาสนพิธี การเชื่อมโยงศาสนากับพุทธศาสนิกชน ใหสามารถดำรงอยูไดทามกลางสถานการณความไม
สงบ ที่มีมาตอเนื่องมายาวนาน ดานศาสนาอิสลาม มีสวนใดตองดำเนินการ หรือสนับสนุน เพื่อใหสามารถ
ขยายผลความศรัทธาทางศาสนาไปสูการสรางความสงบสุข ความสันติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และสราง
ความภาคภูมิใจใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการหาแนวทางที่จะอาศัยศาสนาทุกศาสนามาบูรณาการ
ขับเคลื่อนใหเกิดสันติสุขและใหพ้ืนท่ีภาคใตเปนพ้ืนท่ี “พหุวัฒนธรรม” อยางแทจริง 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. ปญหาดานศาสนาในเบื้องตนหลักๆ มี อยู 3 อยางดวยกัน คือ 

         (1.1) คนท้ังโลกมีประมาณ 7000 กวาลานคน ซ่ึงมีผูท่ีไมนับถือศาสนาแลว 2000 กวาลาน 
โจทยก็คือทำไมเขาไมนับถือศาสนา เพราะศาสนาเปนตนเหตุของ ความขัดแยงนั้นเอง ดังนั้นจะแกไขปญหา
ในสวนนี้อยางไร  

(1.2) กลุมท่ีสอง ไมนับถือศาสนาใดๆ เพราะทุกศาสนาพูดแตเรื่องนรก  
(1.3) กลุมที่สาม เราจะพัฒนาและแกไขปญหาอยางไร ใหคนที่นับถือศาสนา ไมไดนับ

ถือเพียงแตในนาม กลาวคือตองปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นดวย เชน ปจจุบันผูท่ีนับถือศาสนาคริสต แตไมเขา
โบสถ ผูนับถือศาสนาอิสลามกวาครึ่งไมเขามัสยิด เขาแตคนแก เด็กไมมีแลว เราก็ไปจ้ำจี้จ้ำไชบังคับใหเด็ก
เรียนศาสนาตั้งแต ป.2 แตผลลัพธไดมา กลายเปนเด็กที่เราบังคับไป แตใจไมมี เพราะฉะนั้นเรามาดูแล              
ศาสนิกของเรา ณ วันนี้คนเริ่มบอบบางและเริ่มที่จะไมนับถือ คนที่ไมนับถือยังไมใชปญหาหนัก แตที่เปน
ปญหาหนักคือ คนท่ีนับถือแลวไมเขาวัด ไมเขามัสยิด นั่งดาอยางเดียว เม่ือเรารวมตัวกัน แลวก็ไปแกบมเพาะ
ในเรื่องของตัวเองกัน เราจะไดตอยอดใหเยาวชนศาสนิกของเราตอไป 
(การประชุมครั้งท่ี 1/2564) 
  2. การประกาศใชฮ ูกมปากัตในพื ้นที ่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จากการประชุม
คณะกรรมการศูนยประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศป.ดส.) ครั้งท่ี ๒/2564 เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒1 มกราคม 2564 ณ หองประชุมใหญชั้น ๓ ศูนยราชการจังหวัดขายแดนภาคใต กรณีท่ีมีการ
ประกาศใชฮูกมปากัตในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งไดกลายเปนประเด็นสาธารณะที่ทำใหเกิด           
ขอถกเถียงในสังคมเปนวงกวาง และกรณีดังกลาว เกี ่ยวของกับประเด็นดานเด็กและสตรีโดยตรง 
คณะกรรมการศูนยประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศป.ดส.) จึงไดบรรจุเรื่องนี้เขาสู
ระเบียบวาระการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการศูนยประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศป.ดส.) ภายหลังการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะกรรมการศูนยประสานงานดานเด็ก
และสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศป.ดส.) มีขอคิดเห็นและขอหวงใยตอเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

(2.1) แมวาฮูกมปากัต จะเปนมาตรการทางสังคมที่คนในชุมชนเห็นวาจะชวยปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในชุมชนเฉพาะพ้ืนท่ีได อยางไรก็ตาม การออกฮูกมปากัต



 

 

ดังกลาวจะตองพิจารณาไมใหขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติปองกันการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน 

(2.2) กระบวนการในการจัดทำฮูกมปากัต ตองเกิดจากการมีสวนรวมของคนทุกกลุม  
ในกรณีนี้ตองเปดโอกาสใหเด็กเยาวชนและสตรี เขามามีสวนรวมตั้งแตตนและตลอดกระบวนการ โดยเฉพาะ
ในกระบวนการตัดสินใจ 

(2.3) การออกมาตรการของฮูกมปากัต ตองคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีตอเด็ก เยาวชน 
และสตรีใหรอบดาน และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวดวย อาทิ มาตรการใหเยาวชนท่ีทำผิดกฎฮูกมปากัต
ตองแตงงาน อาจจะทำใหเกิดปญหาการหยาราง การเกิดแมเลี้ยงเดี่ยวที่ตองแบกรับภาระทางครอบครัวและ
เศรษฐกิจ หรือปญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมา 

(2.4)  กอนที่จะมีการตัดสินใจใหดำเนินการใดๆ ตอเด็กและสตรี ตามมาตรการฮูกม
ปากัต ควรเปดโอกาสใหทีมสหวิชาชีพ เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอทางออก 

(2.5)  กรณีมีการละเมิดกฎหมายอาญาท่ีรายแรงตอเด็ก เยาวชน และสตรีใหดำเนินการ             
ตามกฎหมาย (การประชุมครั้งท่ี 1/2564) 
  3. ปญหาท้ังหมดเกิดข้ึนจากความไมเขาใจกันในเรื่องการสื่อสาร ท่ีทำไมท่ัวถึง และเม่ือการ
สื่อสารเกิดขอผิดพลาด ก็ไมมีการอธิบายความวาขอถูกตองเปนอยางไร เรื่องจึงบานปลายขึ้นมา กลายเปน
เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน กลายเปนมีคำถามวา มันขัดกับหลักรัฐธรรมนูญไหม ตองตอบใหชัดวาฮูกม
ปากัตไปขัดหลักรัฐธรรมนูญหรือเปลา ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม ปญหาคือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้
ไมแสดงความคิดเห็นอะไร (การประชุมครั้งท่ี 1/2564) 
  4. การใชศาสนสถานเปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนวัด มัสยิด โบสถ ไมอยากให
ใชเฉพาะทำศาสนพิธีทางศาสนาอยางเดียว แตเราสามารถใชเปนศูนยกลางทุกอยางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 
  5. โรงเรียนวิถีไทยในหลักธรรมของศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธมีปญหาเยอะ เพราะฉะนั้น    
คิดใหมวา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ทุกโรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิถีไทย ในหลักธรรมของศาสนา วิถีไทย คือ 
วิถีของคนไทยที่มีการดำเนินชีวิตอยางไรในแตละชุมชนในแตละที่ และปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนาของ              
แตละคนที่นับถือ สถานศึกษาตองเอาสิ่งเหลานี้เขามาชวย คุณจะบูรณาการอยางไรเปนหนาที่ของคุณ               
แตตองการใหทุกสถานศึกษาใชสถานศึกษาของคุณเปนสถานศึกษาวิถีไทยในหลักธรรมของศาสนา            
(การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

3.8 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดานศาสนา การศึกษา และการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  1. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเปนศูนยกลางกิจกรรมชุมชน อยาคิดวาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปนปญหา ไมมีเด็ก ไมมีครูไมเปนไร แตคนที่เปนเจาของอยาขี้เหนียว เอาโรงเรียนขนาดเล็ก มาเปนสถานท่ี
ศูนยกลางการพัฒนาชุมชนและสังคม ใหสังคมเขาไปใช ใหหนวยงานเขาไปใช ใหโรงเรียนขนาดเล็กเหลานี้
บูรณาการกับทุกฝายใหมาเปนศูนยกลางเหมือนกับศาสนสถาน เพราะฉะนั้นถาเราทำ อยางนี้ได โรงเรียน
ขนาดเล็กก็จะไมเปนปญหากับรัฐกับชุมชน เพราะเราสามารถใชสมบัติเหลานี้ใหเกิดประโยชนกับสังคมกับ
ชุมชนได (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

 2. นำศาสตรพระราชามาปฏิบัติจริงในทกุโรงเรียน อยากใหโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต นำศาสตรพระราชามาปฏิบัติใหเห็นภาพจริง จับตองได ศาสตรพระราชามีรายละเอียดไปทำมาใหเปน
รูปธรรม (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 



 

 

 3. การศึกษาพัฒนาผูสูงอายุ เปนเรื่องที่นาคิดในอนาคต สังคมโลกและสังคมเมืองของเรา
เปนสังคมที่ยางเขาสูผูสูงอายุ ทำอยางไรเรื ่องการศึกษาที่จะใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข เพราะฉะนั้น              
ศูนยบริบาลผูสูงอายุจะทำอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบผูสูงอายุในชุมชนนาจะมีไหม ในอำเภอมีไหม จะทำให
ผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข ไดอยางไร ผูสูงอายุท่ีมีบุตรหลานดูแลไมเปนไร ผูสูงอายุบางคนไรท่ีพ่ึง ไรผูดูแลมี
ปญหา เราจะเอาผูสูงอายุเหลานี้มาใหเขาดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางไร ตองเปนหนาท่ีของการศึกษาตอง
เปนหนาที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตอง
มารวมบูรณาการรวมกันท่ีจะทำใหสิ่งเหลานี้เกิดข้ึน (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

 

                                                                    * 

 

(4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 ในมิติทางดานสุขภาพ การใหบริการสุขภาพแตละระดับ ควรมีการปรับปรุง พัฒนา/ยกระดับ 

ในสวนใดบาง อาทิ ในระดับตำบลที่มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน (อสม.) เปนกลไกสำคัญและถือวาเปนระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ควรมีการปรับปรุง พัฒนาอยางไร 
ใหสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติ ปองกัน รักษา ฟนฟู โดยมีตัวชี้วัด             
ที่สำคัญคือ ประชาชนมีสุขสภาพดีขึ ้น เจ็บปวยนอยลง ถาเจ็บปวยสามารถดูแลรักษาได โดยการพึ่งพา              
การรักษาในระดับทุติยภูมิหรือในโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลศูนยนอยท่ีสุด 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  มิติดานสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ถือเปนสวนสวนสำคัญในการบริการ

สาธารณสุขที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด การบริการที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณทาง
การแพทยและบุคลากรทางการแพทยก็ตองมีใหเพียบพรอมดวยเชนกัน ทางคณะกรรมการในอนุกรรมการ
ดานนี้ จึงมองเห็นความสำคัญท่ีจะตองสนับสนุนอุปกรณ (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

4.2 ในมิติทางดานการเขาถึงทรัพยากรพื้นฐาน/ที่ดินทำกิน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตประสบปญหาเรื่องที่ดินทำกินจำนวนมาก เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรภาคใตเปนพื้นที่ปาเขาและ
ชายฝงซึ่งเปนพื้นที่สงวนสำหรับรักษาสภาพปาตนน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำใหประชาชนจำนวนมาก
ทำกินในที่ดินของรัฐ หรือไมมีที่ดินทำกินเลย ขณะนี้หนวยงานตางๆกำลังเรงแกไข จึงขอรับการสนับสนุน
การศึกษาแนวทางเพิ่มเติมที่เปนไปได ในการแกปญหาที่ดินที่เกิดความสมดุลที่สุด กลาวคือ ประชาชน
สามารถทำกินไดในขณะที่สภาพปาตนน้ำที่สำคัญหรือปาชายเลนไมถูกทำลาย ควรจะดำเนินการอยางไรบาง 
ท้ังท่ีดินสาธารณประโยชน ท่ีดินในเขตอนุรักษบางพ้ืนท่ี เชน เขตหามลาพันธุสัตวปาท่ีปจจุบันเปนชุมชนเมือง 
ที ่ดินเขตปฏิรูปที ่ดินที ่เปนผืนกวางขนาดใหญ เปนตน เชื ่อวา ถาแกปญหาเรื ่องที ่ดินทำกินไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะเชื่อมโยงไปสูการแกปญหาและพัฒนาดานอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพเชนกัน เชน การพัฒนา
เศรษฐกิจการพัฒนาสังคม 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
  มิติดานทรัพยากรและท่ีดิน ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ประสบปญหาเรื่องท่ีดินทำกิน

จำนวนมาก ปญหาที่เจอประชาชนทำมาหากินในที่ดินของรัฐ ปญหากรณีสรางบานไมสามารถออกบานเลขที่ได             
ไมสามารถขอใชไฟฟา คณะกรรมการที่ปรึกษา จึงเห็นควรที่จะเสนอใหมีการสรางการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับ
ที่ดินทำกิน (สวัสดิการของรัฐ) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการที่ดินระดับอำเภอ โดยมีโครงสรางที่ประกอบดวย 
นายอำเภอ สำนักงานท่ีดิน กำนัน ผูใหญบาน (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

 



 

 

4.3 ในมิติของการสรางโอกาสและความเสมอภาคในระดับเยาวชน เยาวชนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศลวนมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนทิศทางและอนาคตของบานเมือง โดยเฉพาะภาคใตตอนลางยิ่งมี
ความสำคัญเพราะเยาวชนคือกลุมคนที่จะชี้ชะตาของสังคมที่จะเดินไปสูความสงบและสันติสุข ดังนั้น จึงขอรับ
ขอเสนอแนะวาทิศทางของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใตในภาพรวมควรมีทิศทางใด กลุมเฉพาะที่ตอง
แกปญหาเรงดวน เชน เยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีตองมีทักษะในการประกอบอาชีพและมีงานทำ ควรจะขับเคลื่อน
อยางไร เริ่มตนที่จุดใด จะใหองคกรใดเปนศูนยกลาง เปนตน การมีสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาสังคม 
กลไกท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ควรปรับปรุงควรเพ่ิมบทบาทอยางไร เปนตน 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. มิติดานเยาวชน เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาภาพหลักในการพัฒนาพื้นท่ี

สรางสรรคสำหรับเยาวชน 1 ตำบล 1 พื้นที่สรางสรรค เพื่อใหเยาวชนไดมีกิจกรรมในสังคมและเปนพื้นท่ี    
แหงการเรียนรูของเยาวชน 

 2. ปญหาเด็กทองกอนแตง ในหลายพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องนี้และยังไมไดรับการแกไขอยาง
แทจริง ควรตองมีการพัฒนาการศึกษาเด็กนอกระบบ สำหรับเด็กท่ีไมเขาโรงเรียนตามระบบ เพราะฉะนั้นตอง
มีการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ใหเด็กเหลานี้มีอาชีพมีรายไดดวย (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

4.4 ในมิติของการสรางโอกาสและความเสมอภาคในกลุมสตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต            
กลุมสตรีมีความเกี่ยวโยงในหลายๆดาน ดานหนึ่งเปนกลุมที่เปนกำลังทางเศรษฐกิจที่ตองทำงาน หารายได
เลี้ยงครอบครัว อีกดานหนึ่ง ตองทำหนาที่ดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่หลายคนเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ ซึ ่งทำใหมีภาระในการทำหนาที่ตางๆ หนักหนวงขึ ้น จึงขอรับ
ขอเสนอแนะวาในภาพรวมการพัฒนาศักยภาพสตรีชายแดนใต ควรมีทิศทางอยางไร สำหรับกลุมเฉพาะท่ีขาด
โอกาสทั้งการศึกษาการหางานทำ ผูที่ยากจน/ตกเกณฑ รวมทั้งผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ 
ควรมีแนวทางแกปญหาใหครอบคลุม ทั่วถึง และยั่งยืนอยางไร ในแตละเรื่องควรใหหนวยงานใดเปนแกนกลาง
ดำเนินงาน เปนตน 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. มิติดานสตรี ปญหาหญิงหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจริงๆ แลวหญิง

หมายคอนขางท่ีจะเขาถึงสวัสดิการของรัฐมาก เพราะวามีหลายหนวยงานหลายองคกรท่ีจะทำในเรื่องของการ
เยียวยา การชวยเหลือสงเสริมการประกอบอาชีพ แตสวนหนึ่งที่ผูหญิงเหลานี้ไมไดเปนหมายจากเหตุการณ
ความไมสงบ แตเปนแมเลี้ยงเดี่ยวกลับไมมีที่พึ่ง ไมหนวยงานของรัฐเขามาชวยเหลือ ไมมีการสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูหญิงเหลานี้   

 2. ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ผูหญิงสวนใหญที่เจอปญหานี้มักจะไมกลาที่จะไปแจง
ความไปขอความเปนธรรม เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้เปนเรื่องท่ีผูหญิงยังตองเผชิญกับปญหาเหลานี้อยู  

 3. ใหสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีตัวแทนสตรี รัฐควรสงเสริม สนับสนุน
และใหงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสตรีเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนงานในการพัฒนาพ้ืนท่ี รัฐควรสนับสนุน
กำหนดสัดสวนสตรีใหมีผูหญิงเขาไปนั่งในการตัดสินใจทุกระดับ ขอเท็จจริงในระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ 
เรายังขาดผูหญิงเขาไปนั่งในการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ในสัดสวน 70/30 เราขอแคสัดสวนของ
ผูหญิงแค 30 ที่เขาไปนั่งในกรรมการไมวาจะเปนระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับนโยบาย
ควรท่ีจะตองคำนึงถึงในเรื่องนี้ และเรายังมองวาชุมชนท่ีเปนพหุวัฒนธรรมก็ควรท่ีจะตองคำนึงในมิติของความ
เปนพุทธ ความเปนมุสลิมในการเขาไปนั่งในตำแหนงการตัดสินใจในทุกระดับ เพราะเรามองวาสัดสวนเหลานี้
สรางการมีสวนรวมครอบคลุมทุกกลุมทุกระดับ 

 



 

 

 4. ทุกมิติเปนสวนสำคัญ ไมวาจะเปนดานสุขภาพ ดานการเขาถึงทรัพยากรพ้ืนฐาน/ท่ีดินทำ
กิน มิติการสรางโอกาสในระดับเยาวชน กลุมสตรี รวมทั้งการเขาถึงสวัสดิการของรัฐ ประเด็นหลัก ที่ทำใหพ่ี
นองเสียโอกาส คือ การสรางการรับรูใหกับพี่นองประชาชน ตองขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม รัฐมี
หนวยงานกระทรวง ทบวง กรม ทองที่ ทองถิ่น ที่รับผิดชอบงานเหลานี้อยูแลว เราจะทำอยางไรที่จะให
หนวยงานเหลานี้ตอบสนองความตองการของพ่ีนองประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม 

                                                                    . 
 

5. ดานการส่ือสารสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน 
5.1 การสรางการรับรูขอมูลและสรางความเขาใจไปสูประชาชนในภาพรวม สภาพพื้นที่ของ

จังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหาสั่งสมและทับถมหลายดาน ผูมีสวนไดสวนเสียมีจำนวนมากท้ังในเชิงการเมือง 
ทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและผลประโยชนของตางประเทศ ดังนั้น ขาวสารและการสื่อสารไปสูการรับรู
ของประชาชนจึงมีหลายรูปแบบ หลายทิศทาง ซึ่งสงผลท้ังเชิงบวกและลบตอการแกปญหาและพัฒนาพื้นท่ี 
ดังนั้น จึงขอรับขอเสนอแนะวา การสรางการรับรูและความเขาใจตอประชาชนในภาพรวมวา ควรจะวาง
ทิศทาง น้ำหนัก อยางไร ทั ้งในมิติเชิงพื ้นที ่ ในแตละกลุ มเชน เยาวชน สตรี คนวัยทำงาน ผู สูงอายุ 
สถาบันการศึกษา คนท่ีอยูในเมือง คนในพ้ืนท่ีหางไกล เปนตน เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลตอกลุม
ตางๆ ท่ีกลาวมา ควรใหน้ำหนักในรูปแบบใด (ตามลำดับ) 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. เรื่องการสื่อสาร เรื่องการประชาสัมพันธ เปนเรื่องทางเชิงบวกอยางเดียว แตในเรื่อง

จริงๆ แลวยังมีเร ื ่องของไอโอ ยังมีเร ื ่องของเฟกนิวส เพราะฉะนั ้นเราตองแยกกันระหวางเรื ่องการ
ประชาสัมพันธ และเรื่องไอโอ เฟกนิวส เราผูรับขาวสารตองรูจักกลั่นกรองในการบริโภคขาวสารดวย  

 2. การมีสวนรวมของประชาชน  
 เราตองมีสวนรวมของประชาชนดวย ไมใชประชาชนมีสวนรวมกับเราอยางเดียว ถาเรา

ไมลงพ้ืนท่ี ไมทำเวทีสัญจร เราก็จะไดฟงแตเรา เราควรจะมีเวทีสัญจรขนาดเล็ก ไปรับฟงปญหาของชาวบาน 
 การรับฟงสภาประชาชนในทุกสาขาวิชาชีพ เพราะฉะนั้นเรามีคณะ 6 ดาน เราอาจะ

บูรณาการชุดขนาดเล็กลงไปรับฟงถึงพ้ืนท่ีของประชาชนในแตละเดือน แตการออกแบบนั้นเราตองคิดกันอีกที
วาเราจะออกแบบกันยังไง   

 การสรางความเขาใจที่ถูกตองกับองคกรตางๆในตางประเทศเกี่ยวกับปมปญหาของ
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะ ณ วันนี้ การสรางความเขาใจในพื้นที่และในประเทศ 
ศอ.บต. และหนวยงานความมั่นคง รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ ไดดำเนินการในการสรางความเขาใจไดดีขึ ้นแลว 
สวนกลุมท่ี “ไมเขาใจ” เพราะเปนกลุมที่ถูก “จัดตั้ง” เชน เอ็นจีโอในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในพื้นท่ี            
ในปกทางการเมืองของขบวนการแบงแยกดินแดน “บีอารเอ็น” ศอ.บต. และหนวยงานที่รับผิดชอบ ตองใช
นโยบายอ่ืนๆในการแกปญหา ไมใชแกดวยการ สรางความเขาใจเพียงอยางเดียว ซ่ึงยังไมเพียงพอ 

 การสรางความเขาใจใหกับ องคกรตางประเทศ ศอ.บต. ตองมี เจาหนาที่ ซึ่งทำหนาท่ี
ในดานการ”สื่อสารกับสังคม” ที่เขาใจถึงบริบทของปญหา และมีความรอบรูในการที่จะ นำเสนอ ขาวสาร 
บทความ สกูฟขาว และอื่นๆ ทั้งในชองทาง “ปกติ” และ”ชองทางของ”สื่อใหม” โดยตองอาศัยสื่อจาก
สวนกลางเปนดานหลัก ในการ “สงสาร”ไปไดทั่วโลก ซึ่งที่ผานมา “บทความ” ตางๆ ที่เกี่ยวกับงานความ
มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ที่มีผลกระทบกับ องคกรตางชาติ ที่เขามาแทรกแซงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ถูก สงตอ ไปยังสื่อตางประเทศ และมีการแปลเปนภาษาตางประเทศ โดยองคกร ที่วิพากษวิจารณ 
และ เก่ียวของ  



 

 

 ประเด็นปญหาของการสื่อสารกับองคกรตางประเทศ หมายรวมถึงสหประชาชาติ  
ดวยนั้น ตองมีการประสานงานกับกระทรวงตางประเทศดวย เพื่อที่จะไดมีขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองครบถวน 
เพื่อที่หนวยงานในพื้นที่สามารถใชประโยชนและตอบโตไดตรงประเด็น และเพื่อที่จะไดทราบถึงผลลัพธ              
ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการดำเนินการ 

 ณ วันนี ้ชองทางการสื ่อสารดวย “โซเชียลมีเดีย” สามารถที ่จะสื ่อสารไดทั ้งโลก 
เพียงแต ตองมีการกำหนดเปาหมายใหชัดวา เราตองการสื่อสารแบบแนวราบหรือแนวดิ่ง ตองการเขาถึง
เฉพาะกลุมหรือครอบคลุมท้ังหมด ซ่ึงลวนสามารถท่ีจะทำไดโดยผานขบวนการ รวมคิดรวมทำ ในระดับมืออาชีพ 

 สวนองคกรตางชาติที่เขามาปฏิบัติการในพื้นที่ เขาทำอะไร ที่ไหน อยางไร เราจะตอง
เกาะติด และนำเสนอความเคลื่อนไหว และวิพากษ วิจารณ และใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับรูเปนอันดับแรก สวน
อันดับตอไปคือ การนำเสนอขาวตอสาธารณชนถึง บทบาท ขององคกรเหลานั้น ดวยการใหคนในพื้นที่และ
องคกรในสวนกลาง เชนนักวิชาการ และอื่นๆ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทำใหการนำเสนอมี
น้ำหนักท่ีองคกรตางประเทศตองรับฟง 

5.2 การสรางความเขาใจที ่ถูกตองใหกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ประเด็นนี้                       
มีความสำคัญเนื่องจากสงผลโดยตรงตอสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้น จึงขอรับขอเสนอแนะวา
ควรใชกลไก (เครื่องมือ วิธีการ) อยางไรใหเหมาะสมและเกิดประโยชนกับประเทศชาติและประชาชนสูงสุดใน
การสื่อสาร สรางความเขาใจกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ท้ังองคกรในกรอบ/รมธง ของ
สหประชาชาติ และองคกรนอกภาครัฐ (NGO) องคกรนอกภาครัฐระหวางประเทศ (INGO) ที่เขามาเยือน 
หรือดำเนินงานท่ีเก่ียวโยงกับจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 1. การสื่อสารท่ีสรางความเขาใจเฉพาะเรื่องท่ีเปนท่ีสนใจของป ระชาชน ดังนี้ 

(1.1) ตองวิเคราะหวาเรื่องที่เกิดขึ้น จริง หรือ เท็จ ถาเปนเรื่องจริง ตองรวมรวมขอมูล 
ขาวสาร ทั้งหมด เพื่อที่จะรูประเด็นของเรื่อง และเลือกวิธีการในการ สื่อสาร สรางความเขาใจ โดยใชเครื่องมือ             
ที่เหมาะสม เชนการใชผูรูในพื้นที่ทำการชี้แจง การใชสื่อที่คนในพื้นที่ รับรูและ เขาใจ ในการ สื่อสาร เพื่อสราง
ความเขาใจที ่ครบถวน ซึ ่งตองเปนการสรางความเขาใจดวยเหตุและผล ดวยหลักฐานเชิงประประจักษ                 
ซ่ึงเชนเดียวกับถาเรื่องนั้นเปนเรื่องเท็จ ก็ใชหลักการเดียวกัน โดยตองชี้ใหเห็นดวยหลักฐานเชิงประจักษ เชนกัน 

(1.2) ตัวอยางของการพัฒนาเมืองตนแบบ หรือ เมืองอุตสาหกรรมแหงอนาคต ตองเริ่ม
สรางความเขาใจเบื้องตน ที่ตองมีขั้นตอนการรับรูแบบใหคอยๆ ซึมซับ” เพื่อรอการ”ตกผลึก” อยาใชวิธีการท่ี
รวมรัดตัดตอน อยานำเสนอแตเรื่องของประโยชนของโครงการ แตตองนำเสนอแบบ”สรางสมดุล” ท่ีมีท้ังได ท้ัง
เสีย เพ่ือท่ีจะทำใหการ “โตแยง” นอยลง  

(1.3) ที่สำคัญตองเริ่มที่ทองถิ่น โดยการใหคนในทองถิ่น หรือ ในพื้นที่เปนผูดำเนินการ 
และตองเปนกลุมคนที่มีความเขาใจเรื่องของการ “สื่อสารกับสังคม” จริงๆ ตั้งแตเขาใจ วิถีชีวิต ของคนในพื้นท่ี 
เขาใจระบบความคิด ความเชื่อ ของคนในพื้นที่ ตองมีวิธีการในการ แบงแยก คนในพื้นที่ออกเปนกลุม เพื่องาย
ตอการสื่อสารท้ังในเชิงพ้ืนท่ี และในเชิงการรับรูของผูคนท้ังประเทศ 

(1.4) การสื่อสารในพ้ืนท่ีตองใช ขอมูลเชิงประจักษ ท่ีทำใหเห็นภาพ หรือเห็นจริง เชนการ
มีโรงงานอุตสาหกรรมแลว “นกเขาไมขัน” จริงหรือไม ถาจริงก็ตองมีตัวอยาง ถาไมมีตัวอยางท่ีเสียหาย และคน
ในพื้นที่ยังประกอบอาชีพนี้อยูและเติบโตอยางปกติ ก็แสดงวาเปนเรื่องที่ถูก “มโน” หรือ สรางเรื่องเท็จขึ้นมา
เพ่ือใหชาวบานหลงผิด ซ่ึงมีตัวอยางท่ีเปน เรื่องเท็จมากมาย ท่ี ฝาย “เห็นตาง” ใชการการปลุกระดมประชาชน
ใหเชื่อในทางผิดๆ  เพียงแต กลุมคน ท่ีมีหนาท่ีในการ สรางความเขาใจ กับประชาชน ไมได หยิบยก ขอมูลในเชิง
ประจักษในพ้ืนท่ีมาใชใหเปนประโยชน เทานั้นเอง 



 

 

โดยที่ผานมา ความลมเหลวที่เกิดขึ้น เกิดจากการ (1) ใชหนวยงาน ใชกลุมคน           
ท่ีไมมีความเขาใจปญหาของพ้ืนท่ี (2) ไมเขาใจถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงแตละพ้ืนท่ีมีความคิด ความเชื่อท่ีไม
เหมือนกัน (3) ใหวิธีการรวมรัดตัดตอนในการ สื่อสารกับสังคม (4) ใหขอมูลท่ีไมครบถวน จนกลายเปนประเด็น
ให “ผูเห็นตาง” นำไปโตแยงและมีน้ำหนัก (5) หนวยงานที่รับผิดชอบ มีหลักคิดเกาๆ ดวยการใชจำนวนคน               
ท่ี “เห็นดวย” และ”เห็นตาง” เปนตัวชี้วัด ซ่ึงเปนวิธีการคิดท่ีผิดพลาด 

และที่สำคัญ ไมมีการแตงตั้ง หนวยงาน หรือ องคกร ที่เปน “มืออาชีพ” เขาไป
ดำเนินการอยางตอเนื่อง งานดาน สื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ อยูในวงจำกัด ขาดการวิเคราะหปญหา วิเคราะห
จุดออนจุดแข็งของการ ใชสื่อ วาควรจะใช สื่อแบบไหน อยางไร ในการ สื่อสาร ถึง ประโยชนที่จะเกิดขึ้น ไมวา
จะเปนเรื่อง เศรษฐกิจ ปากทอง การศึกษา ปญหา วางงาน และ การเติบโตของเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงระหวาง 
กลุมทุนสวนกลาง กลุมทุนตางประเทศ และกลุมทุนในพื้นที่ การ สรางความเขาใจแบบ “ไมลงทุน” และไมมี 
“มืออาชีพ” คือ ปญหาท่ีทำใหการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ไมไดผล 
  2. อีกประเด็นปญหาหนึ ่งคือ “การผลิตซ้ำ” ซึ ่งมีความสำคัญยิ ่งกับพื ้นที ่ความมั ่นคง                         
ที่หนวยงานการสื่อสาร,การประชาสัมพันธ จะตองรู จักวิธีการ “ผลิตซ้ำ” ของขาวสาร ที่ตองการ “สื่อ”                
ถึงประชาชนที่ผานมาหนวยงานที่รับผิดชอบ ทำการขาวแบบ “รูทีน” ไมมีการจัดความสำคัญ ความเรงดวน 
ของปญหาที่เกิดขึ้น และไมมีการ “ผลิตซ้ำ” ในปญหาที่ยังไมคลี่คลาย ผิดกับฝายตรงขามที่ใชวิธี “ผลิตซ้ำ” 
คือการนำ ประเด็นของปญหาท่ีตองการ “สื่อ” พูดซ้ำแลวซ้ำอีก จนผูฟงหรือผู “รับสาร”  ซึมซับ และเชื่อวาเปน
เรื่องจริงในท่ีสุด.  

 5.3 การสื่อสารสรางความเขาใจ ในเรื่องเฉพาะที่เปนที่สนใจของประชาชนการแกปญหาและ
พัฒนาหลายดานมีความเกี่ยวของกับโยงหลายมิติ ทั้งเชิงพื้นที่ หนวยงานราชการ ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชนจึงขอรับขอเสนอแนะในการสรางการรับรู สรางความเขาใจในแตละเรื่องเปนการเฉพาะ เชน การ
พัฒนาเมืองตนแบบอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่มีเปาหมาย สรางงาน สรางอาชีพ สรางหลักประกันใหกับ
เยาวชนที่จบการศึกษามีทักษะเฉพาะดานและประชาชนที่เปนแรงงานทั่วไป ใหมีความเขาใจเปาหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่มุงประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ หรือการสรางความเขาใจมาตรการตางๆ ของ
ภาครัฐท่ีมุงแกปญหาใหกับประชาชนดานตางๆ เปนตน 

   ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 การมีสวนรวมของประชาชนยังเกิดขึ้นนอยมากในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนเพราะยังขาด

การขับเคลื่อนของแนวทาง หรือ นโยบายการมีสวนของของประชาชนอยางจริงจัง และไมตอเนื่อง แมวา
หนวยงานตางๆ จะมีการเขาใจ “จัดตั้ง” มวลชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน แตหลังจาก
ที่ตั้งแลว ก็ไมมีการ “ขับเคลื่อน” ที่เปน “รูปธรรม” ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใตมี “มวลชน” จัดตั้งจากหลาย
หนวยงาน แตบางหนวยงานมีการประชุมปละครั้ง และไมมีเปาหมาย ไมมีแผน ไมมีงบประมาณในการใหกลุม
มวลชนขับเคลื่อนในภารกิจตามแผน   

 ยกตัวอยาง ศอ.บต. ซึ่งมีเครื่องมือที่ดีที่สุด ใกลชิดประชาชน ใกลชิดปญหาที่สุด 
และเปนเครื่องมือที่มี “รายจาย” คือ “บัณฑิตอาสา” ซึ่ง ศอ.บต. สามารถที่จะ ใชงานบัณฑิตอาสาในการ              
รวมปญหาทุกปญหาของทุกพื้นที่มาเปน “ฐานขอมูล” และใชบัณฑิตอาสา และหนวยงานอื่นๆ ที่ขึ้นตนวา 
“อาสา” ซึ่งมีอยูทุกหมูบานตำบล เพื่อใหเปนผูสรางความเขาใจกับประชาชนในเรื่องที่ ศอ.บต. ตองการ            
“สื่อสาร” เริ่มจากหมูบาน ตำบล อำเภอ นี่คือเครื่องมือที่มีอยูแลว และเปนเครื่องมือที่ทรงพลัง เพียงแต           
ไมมีการใชใหเปนประโยชนเทานั้น  

 การใหประชาชนมีสวนรวม ตองวิเคราะหกอนวา การมีสวนรวมของเขา เขาไดอะไร 
และเสียอะไร ถาเปนการมีสวนรวมที่ประชาชนไดประโยชน เปนเรื่องที่ที่เขาพรอมที่จะมีสวนรวม แตถาเปน
เรื ่อง ที่เสียประโยชน การใหเขามีสวนรวมก็สามารถทำได ดวยการสรางความเขาใจวา สิ่งที่เขาเสียไป ผูที ่ได



 

 

ประโยชนคือ “สวนรวม” คือ “ประเทศชาติ” เปนปญหาของการ “เสียสละ” รวมกัน เพื่อให “สวนรวม” 
ไดรับประโยชน 

 ที่ผานมา หนวยงานของรัฐระดับลาง ตั้งแต ตำบล อำเภอ ผูนำทองที่ ทองถ่ิน            
จะมีสวนรวมกันเอง และ “กีดกัน” ไมใหประชาชนเขามามีสวนรวม เริ่มตั้งแตการพัฒนาหมูบาน ตำบล           
ซ่ึงสังเกตุไดวา คณะกรรมการหมูบาน หรือกฎหมาย เปนเรื่องท่ีดี แตกลับลมเหลว เพราะ ประชาชนไมเขามา
มีสวนรวม จนกลายเปนเรื่องของกำนันกับผูใหญบาน เปนผูดำเนินการ โดยอางประชาชน. 

 นักการขาว ผูตองการใชกระบวนการสื่อสารตองรูถึงความหมาย และความสำคัญ
ของการสื่อสารในดานของจุดประสงค, ประโยชน, วัตถุประสงคของขาว  ดังนี้  

 จุดประสงคท่ีจะเสนอเรื่องราวตางๆ ไดแก ขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ความรูสึก 
ความคิด ความตองการ รวมไปถึงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลรับรู  

 การสื ่อสารมีประโยชนอยางยิ่งทั ้งตอบุคคลและสังคม บุคคลสามารถรับรู
ความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอ่ืน กอใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน  

 การสื ่อสารกอใหเกิดสังคมตั ้งแตระดับกลุ มคน ครอบครัว ไปจนถึงชุมชน              
ในตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ และสังคมโลก  

 การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทำใหสังคมเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้งทำให
มนุษยสามารถสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งเรียนรูและรับรูวัฒนธรรมของสังคมอื่นเพ่ือ
นำมาปรับปรุงวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถถายทอดวัฒนธรรมไปสูคนรุนใหมไดอยางไมจบสิ้น  

 การพัฒนาเมืองตนแบบอุตสาหกรรมแหงอนาคต ไดประชาสัมพันธอยางมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ท้ังในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ี ในเรื่องดังกลาว มากนอยเพียงใด 

 ความสำคัญตอการดำรงชีวิตของปจเจกบุคคล – เชน รานคา โรงพยาบาล            
งานเลี้ยง เปนตน  

 ความสำคัญตอการติดตอระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม - รวบความเปนไปของ
สังคมสามารถคนหาไดจากหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรืออินเตอรเน็ต สื่อมวลชนจะเปนผูกระจายขอมูล
ขาวสารของสังคม  

 ความสำคัญตอการพัฒนาสังคม และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี – สังคม
จะพัฒนากาวไกลไดอยางท่ัวถึงตองอาศัยการสื่อสารท้ังระดับบุคคล เชน พัฒนากร ผูใหญบาน กำนัน    

 ความสำคัญตอความเปนมาและเปนไปของประชาชนในสังคม – การคนควา
ศึกษาและจดบันทึกขอมูลทางประวัติศาสตร ทำใหเกิดการศึกษาคนควาความเปนมาของสังคมวาเจริญมาอยางไร  

“การส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีความคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับ
สารโดยมีเจตนาท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร”  

 การพัฒนาเมืองตนแบบอุตสาหกรรมแหงอนาคต ไดประชาสัมพันธใหบุคคล                 
กลุมบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาเปลี่ยนแปลง มีสวนรวมในเรื่องดังกลาว มากนอยเพียงใด 

วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
(1) เพ่ือใหขาวสารและความรู เชนการเรียนการสอน การเสนอขาวในหนังสือพิมพ 

        (2) เพื่อชักจูงใจ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสารใหคลอยตาม
เรื่องท่ีเราตองการจะสื่อสาร เชน การโฆษณาเพ่ือจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคา 
       (3) เพื่อความบันเทิง เชน การจัดรายการเพลง หรือเกมตางๆ ทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศนในการสื่อสารที่ดีควรรวบรวมวัตถุประสงคเหลานี้เขาดวยกัน เพราะในกิจกรรมการสื่อสารแตละ
อยางนั้นมักจะมีหลายวัตถุประสงคแฝงอยู เชน การเรียนการสอนโดยแทรกอารมณขัน เปนตน 



 

 

  การพัฒนาเมืองตนแบบอุตสาหกรรมแหงอนาคต เปนโครงการสำคัญของใคร? กลุมใด ? 
ฝายใด? หรือไม อยางไร  หากเปนของ ศอ.บต. มีใคร กลุมใด ฝายใด มีสวนรวม ตั้งแตคิดกำหนดและมี
ผลประโยชน ไดดำเนินการการสื่อสารดังกลาวขางตนเพียงใด หรือไม  

5.4 การมีสวนรวมของประชาชน ในการแกปญหาและพัฒนาพื้นที่ดานตางๆใหสำเร็จ และเกิด
ความยั ่งยืน มีความจำเปนตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังนั ้น จึงขอรับ
ขอเสนอแนะวาการขับเคลื่อนการแกปญหาและพัฒนาของหนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ทางดาน
การมีสวนรวมของประชาชน ควรปรับปรุงกลไกดานใดบาง ยังมีชองวางสวนใดที ่ทำใหการมีสวนรวม
ดำเนินการไดไมเต็มท่ี  

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 จากประสบการณในพ้ืนท่ี โครงการ กิจกรรมท่ี ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณ โครงการสภา

สันติสุขตำบล โครงการพ้ืนท่ีสันติสุขขนาดเล็ก และอ่ืนๆ เนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวนและภาคประชาชน  
เปนสวนท่ีสำคัญ  

 1. ตองมีสวนรวม ท้ัง 7 ประการ ท่ีทุกคนทุกฝายพึงพอใจ คือ  
(1.1) มีสวนรวมดานความคิด รวมคิดตั้งแตเริ่มตน หรือ รวมริเริ่ม   
(1.2) มีสวนรวมดานเจตคติ รวมเจตนาหรือเจตคติ   
(1.3)  มีสวนรวมดานความสนใจ รวมสนใจดวยกัน  
(1.4)  มีสวนรวมดานความตองการ รวมในความตองการเดียวกัน   
(1.5)  มีสวนรวมดานความหวงใย รวมในความหวงใยในการปฏิบัติ   
(1.6)  มีสวนรวมดานการมุงสูเปาหมาย รวมมุงสูเปาหมาย   
(1.7)  มีสวนรวมดานการบรรลุผล รวมในการบรรลุผล   

2. สงเสริมบทบาทแนวรวม แนวทางในการแกปญหาควรสงเสริมการมีบทบาทของ
ภาคเอกชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการแกปญหามากข้ึน 

3. องคประกอบ การมีสวนรวมของชุมชน ควรประกอบดวย  
 (3.1) การวิเคราะหสังเคราะหปญหาของชุมชน  
 (3.2) การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต  
 (3.3) การกำหนดกิจกรรม  
 (3.4) การดำเนินการตามแผนโครงการ  
 (3.5) การวัดผลและประเมินผล  
 (3.6) การปรับปรุงพัฒนาโครงการ 

4. รูปแบบ (Model) จัดรูปแบบในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตองรับรู
รวมกัน รวมทั้ง ผลสำเร็จ/ประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินงานมาเปนการเกิดกระบวนการหรือแนวทาง              
ในการรวมกันแกปญหา เชน ชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโครงการ เมื่อเขามีสวนรวมในการ
จัดการจะชวยขับเคลื่อนใหการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการดำเนินไปตามความตองการของคณะผูจัดและ
ชุมชน ชวยใหกิจกรรมตามโครงการไดรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนผลกิจกรรมโครงการ
นั้นๆ ซ่ึงสงผลใหคณะผูจัดและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรทองถ่ิน และใหความรวมกับหนวยงาน ในการดำเนิน
กิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ 

5. ใชการมีสวนรวมตรงกัน หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมดำเนิน
กิจกรรม ตั้งแตการศึกษาปญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแกไขปญหา และการประเมิน
รวมกัน เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมนั้นดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด 
รวมทำ รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 



 

 

6. ใชกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา              
ควรดำเนินการ ดังนี้   

(6.1) สำรวจความตองการการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน  
(6.2) การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
(6.3) การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจ  
(6.4) กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางปฏิบัติท่ีจะนำไปสูความสำเร็จ  
(6.5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ  
(6.6) การสรุปผลการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานรวมกัน 

7. ความสำคัญในการมีสวนรวม เหตุใดการมีสวนรวมในชุมชนจึงมีความสำคัญ การมีสวน
รวมในชุมชนมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอองคกรพันธมิตรและชุมชนในการสงเสริมให  

(7.1) พลเมืองในทองถ่ินมีพลังความสามารถในการดูแลตนเองได  
(7.2) ความไมเทาเทียมกันลดลงและชวยลดชองวางระหวางพื้นที่ที่ขาดแคลน

มากท่ีสุดและนอยท่ีสุดได  
(7.3) เกิดการบริการตาง ๆ ที่ตอบสนองความจำเปนของผูรับบริการไดอยาง

แทจริงและทำใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ 
(7.4) บรรลุความมุงม่ันท่ีจะใหเกิดประชาธิปไตยในชุมชน  
(7.5) เกิดการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายตางๆ จากสวนกลาง 

เชน การสราง ความสามัคคีกันในชุมชน   
8. ใชว ัตถุประสงคการพัฒนาชุมชนตรงกัน เราจะสนับสนุนวัตถุประสงคหลักตาม

แผนพัฒนาชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการมีสวนรวมในชุมชน ดังนี้  
(8.1) เปลี่ยนพื้นที่และชุมชนตางๆ ที่ขาดแคลนใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน

อยางรวดเร็ว  
(8.2) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในชุมชนของตนอยางเต็มท่ี  
(8.3) สรางความสามัคคีโดยสงเสริมชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูหางไกล

ใหมีสวนรวมในการ ตัดสินใจตาง ๆ ในชุมชนของตน  
(8.4) ทำใหแนใจวาเด็กและวัยรุนหนุมสาวมีโอกาสเขารวมและมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ  

5.5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทางดานการสื่อสารสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน 

  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 

 ขอเสนอแนะอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวกับการสื ่อสารและการมีสวนรวมของประชาชน ศอ.บต.             
เปนหนวยงานที่มีงบประมาณ และมีเครื่องมือ มีเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธหรือการสื่อสาร
กับสังคมในระดับท่ีสามารถทำงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได แตสิ่งท่ี ศอ.บต. ขาดหรือไมไดทำคือ  

 1. ขาด “ยุทธศาสตร” ของงานดาน ประชาสัมพันธ หรือ การสื่อสารกับสังคม ที่ชัดเจน 
เปาหมายที ่ต องการยังเลื ่อนลอย เจาหนาที ่ผ ู ปฏิบ ัต ิการ ไมมีกรอบความคิดที ่เปนของตนเองไมมี 
“จินตนาการ” ปฏิบัติหนาที่แบบ “ราชการ” ที่มุงเนนนำเสนอในดาน “ภาพลักษณ” ขององคกรและของ 
“ผูนำ” โดยการ “ละเลย” ตอปญหาที่เกิดขึ้น การนำเสนอขาวไมสนองตอบตอความตองการของประชาชน 
ไมไดใหประชาชนเปนศูนยกลางของปญหาหรือเปนผูสะทอนขอเท็จจริงของปญหาและสะทอนความตองการ
ของสวนรวม 



 

 

 2. ศอ.บต. ขาดการประสานขอมูลกับฝายปกครอง ทองที่ ทองถิ่น และความมั่นคง ทหาร
และตำรวจ จึงไมสามารถที่จะรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อที่จะนำมา
วิเคราะหและสังเคราะหไดชัดเจน เพ่ือการแกปญหาจะไดตรงประเด็นของขอเท็จจริง  

 3. ท่ีผานมา ศอ.บต. เคยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอก ใหเปนผูติดตามโครงการ            
ที่ ศอ.บต. ใหงบประมาณลงในตำบลตางๆ เพื่อที่คณะกรรมการชุดนี้จะไดเห็น ไดสัมผัสกับเรื่องจริง ไดลงพื้นท่ี
พบกับผูนำทองที่ ทองถิ่น จนถึงฝายปกครอง ฝายความมั่นคง เพื่อที่จะไดนำเอาขอเท็จจริง ในแตละตำบล 
แตละอำเภอมารายงานให ศอ.บต. ไดรับรู ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดีมาก แตนาเสียดายท่ีนโยบายนี ้ไมมีการสานตอ 

 4. เครื่องมือที่สำคัญอีกอยางที่ ศอ.บต. ขาดไป คือ ขาดการสราง “เครือขาย” งานดานการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธที ่เปน “มาตรฐาน” เพื่อเปนผูนำขาวสาร ฯลฯ ที่ ศอ.บต. ผลิต เพื่อไปสู 
“สาธารณะ” ที ่ผ านมา ศอ.บต. เลือกที ่จะตั ้งกลุ มของ “สื ่อ” ที ่ผ ู ร ับผิดชอบงานดานการสื ่อสารหรือ 
ประชาสัมพันธท่ีตนเองรูจัก เพ่ือใชเปนชองทางในการกระจายขาวสาร ซ่ึงสวนใหญไมใช “มืออาชีพ” และไมมี
ความนาเชื่อถือในวงการสื่อสารระดับประเทศ ซึ่งนอกจากไมไดผลตามที่ตองการแลว ยังเปนการสรางความ
แตกแยกเกิดข้ึนกับ “สื่อ” ในพ้ืนท่ี เพราะมองวา ผูรับผิดชอบองคกรของ ศอ.บต. ไมมีความเปนกลาง 

 5. สิ ่งที ่ ศอ.บต. ตองมีค ือความสัมพันธก ับองคกรสื ่อสารมวลชนระหวางประเทศ                    
ทั้งประเทศเพื่อนบาน และประเทศตะวันตกที่มีสำนักงานอยูในประเทศไทย ในประเด็นนี้หาก ศอ.บต.                   
มีขีดจำกัดในการ “เขาถึง” หรือในดานความสัมพันธ ศอ.บต. ก็สามารถท่ีใชองคกรสื่อในพ้ืนท่ีและในประเทศ
ใหเปนผูเชื ่อมประสานดวยการขอความรวมมือหรือแตงตั้งองคกรที่เปนผูนำสื่อวิชาชีพที่แทจริงมาเปน              
ท่ีปรึกษาหรือเปนอะไรก็แลวแตท่ีสามารถรวมมือกันในการทำประโยชนในดานการสื่อสารท้ังใน แนวดิ่งและแนวราบ 

 6. ทุกหนวยงานท่ีดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ของ ศอ.บต.   
(6.1) การขาวและการสื่อสารไมครอบคลุมงานท่ียังหยอนยานดานการบูรณาการ  
(6.2) การประสานสัมพันธงานตางกอง ตางหนวยยอย มุงผลสัมฤทธิของตนที่ล้ำ

หนาดีเดน หางไกลกับผูดอย ผูตามหลังมาก ตางงานสื่อสารกันเอง 
(6.3) ระบบติดตามวัดผลประเมินผล ควรใชขอมูลจากภาคประชาชนในพ้ืนท่ีใหมาก

ท่ีสุด การขาวยังไมครอบคลุม. 

                                                                    . 

 

6. ดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1  การอำนวยความสุขใหกับประชาชนในมิต ิเชิงพื ้นท่ี ในระดับตำบล หมู บาน (กำนัน 

ผูใหญบาน) มีความสำคัญอยางยิ่ง ภายใตสภาพปญหาที่ทับซอนหลายมิติในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้น      
จึงขอรับขอเสนอแนะวา การดำเนินงานในระดับตำบล หมูบาน ควรมีกลไก (เครื่องมือ วิธีการ) อะไรที่จะ
สามารถแกปญหาหรืออำนวยความสุขใหกับประชาชนไดมากยิ่งขึ้น หรือมีชองวางตรงไหนของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีควรแกไข ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 การอำนวยความสุขใหกับประชาชนในมิติเชิงพ้ืนท่ี ใหมีการบูรณาการ การทำงานในทุกภาค

สวนในพ้ืนท่ีตั้งแตภาครัฐจนถึงภาคประชาสังคม อาทิ ผูนำทองท่ี ผูนำทองถ่ิน ผูนำศาสนา กลุมสตรี และกลุม
เด็กและเยาวชน เพื่อการพัฒนา การสรางสันติสุข ใหมีเปาหมายการทำงานตามนโยบายสรางสันติสุขและ
อำนวยความสุขใหแกประชาชน ในประเด็นนี้ขอเนนย้ำ การเพิ่มบทบาทของกลุมสตรี และกลุมเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากไมไดมีบทบาทในการทำงานเชิงพ้ืนท่ีเทาท่ีควร (การประชุมครั้งท่ี 2/2564) 

 



 

 

6.2 การพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีภายใตการดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระดับเทศบาล 
(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง) และองคการบริหารสวนตำบล มีความสำคัญตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนั้น จึงขอรับขอเสนอแนะวา สภาพการณในปจจุบัน หากจะยกระดับ
บทบาท การทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถแกปญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง เปนตน) ควรจะมีการปรับบทบาทท่ีสวนใดบาง ควรจะมี
การกระจายอำนาจจากสวนกลางมาสูทองถิ่นเพิ่มเติมในเรื่องใดบาง เพื่อจะไดเสนอหนวยงานเกี่ยวของ
ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาใหตรงจุด ตอบโจทยในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ภายใตการดูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศอ.บต. ควรจัด

ปฐมนิเทศผูนำทองที่/ทองถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้ง (ภาคการเมือง) มาทำความเขาใจเปาหมายในการพัฒนา
พ้ืนท่ีตามนโยบายของ ศอ.บต. เนื่องจากภาคการเมืองมีอิทธิพลตอประชาชนในระดับพ้ืนท่ี และเนนยำใหผูนำ
ทองท่ี ทองถ่ิน เขามาปฐมนิเทศดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 

6.3 การพัฒนาศักยภาพเจาที่รัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องจาก
ปจจัยสำคัญในการแกไขปญหาและพัฒนาทุกมิติอยูที่เจาหนาที่รัฐทุกระดับที่จะตองมีความ “เขาใจ เขาถึง
ปญหา” กอนที่พัฒนา/แกปญหา และมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ “ตองมีความสามารถ มีความเสียสละ และ
ซ่ือตรง” ดังนั้น ศอ.บต. ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีรัฐฝายพลเรือน จึงได
จัดทำ “แผนการขับเคลื่อนเจาหนาที่ของรัฐและบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” ดังนั ้น จึงขอใหคณะกรรมการที ่ปรึกษาชวยพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือใหการพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 ใหขาราชการ ศอ.บต. เปนตนแบบในทุกๆ เรื่องใหกับขาราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต เชน เรื่องการใหบริการแกประชาชนใหมีความยิ้มแยม แจมใส เปนมิตร ใหความสำคัญกับประชาชน
ทุกคน ผูมาติดตอราชการอยางเทาเทียม 

6.4 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ เนื่องจากสาเหตุประการหนึ่งท่ีทำใหการ
แกปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไมเกิดประสิทธิภาพเทาท่ีควรคือเจาหนาท่ีของรัฐยังมีปญหาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงในการทำหนาที่ ซึ่งปรากฏขาวสารการลงโทษผูกระทำความผิดดานตางๆ
อยางตอเนื่อง หรือปรากฏภาพของโครงการตางๆที่ตองทิ้งรางมากมาย เปนตน ดังนั้น จึงขอรับขอเสนอแนะ
การ “เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม” ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซี่งมีจุดแข็งในเรื่องของศาสนาอยูแลว          
มีกลไกภาคประชาสังคมพรอมสนับสนุนรวมมือ วาควรมีแนวทางอยางไร ควรเพิ่มเติมบทบาทของสวน
ราชการ/องคกรประเภทใด และในทางกลับกัน “การสงเสริมคนดีมีคุณธรรม” หรือการเสริมสรางขวัญ 
กำลังใจของคนที่ทำดี เสียสละอยางแทจริง ทั้งขอเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติ ไดอยางเปนรูปธรรมไดทันที 
หรือวางระบบในระยะยาว ควรมีแนวทางอยางไรบาง 

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 ศอ.บต. ควรมีบทบาทในการใหคุณ ใหโทษตอหนวยงาน/องคกรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหเกิดการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน/การปฏิบัติงาน 

6.5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทางดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ 
 ศอ.บต.ตองทำงานเชิงนโยบาย เพ่ือไมใหเกิดความซ้ำซอนในการทำงานกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี 

                                                                    . 
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